
ระเบียบวาระการประชุม 
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลพระเสาร ์

สมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ 1 /๒๕60 ลงวันที่ 15 กุมภาพนัธ์ ๒๕60 
เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร ์

...................................................................................................... 
 
 
ระเบียบวาระที่  ๑    เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
      ๑.๑……………………………………………………. 
      ๑.๒…………………………………………………….. 
 
 
ระเบียบวาระที่  ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว้  (สมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4       

ครั้งที่ 2 /๒๕๕9  ลงวันที่ 21  ธันวาคม  ๒๕๕9 )  
  
 
   
ระเบียบวาระที่  ๓    เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
     3.1 สรุปผลการด าเนินการจดังานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจ าป ี2560 
     3.2........................................................... 
  
 
 
ระเบียบวาระที่  ๔    เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา     

4.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี       
(พ.ศ. 2560-2562) 

4.2 การก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี 2560 
 
 
ระเบียบวาระที่  5    เรื่อง อ่ืนๆ 

     5.๑……………………………………………………. 
     5.๒…………………………………………………….. 

 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุม 
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลพระเสาร ์

สมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ 2 /๒๕60 ลงวันที่ 20 กุมภาพนัธ์ ๒๕60 
เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร ์

...................................................................................................... 
 
 
ระเบียบวาระที่  ๑    เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
      ๑.๑……………………………………………………. 
      ๑.๒…………………………………………………….. 
 
 
ระเบียบวาระที่  ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว้  (สมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1       

ครั้งที่ 1 /๒๕60  ลงวันที่ 15  กุมภาพันธ ์ ๒๕60 )  
  
 
   
ระเบียบวาระที่  ๓    เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
     3.1 ........................................................ 
     3.2........................................................... 
  
 
 
ระเบียบวาระที่  ๔    เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา     

4.1 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2560 
4.2 ............................................... 

 
 
ระเบียบวาระที่  5    เรื่อง อ่ืนๆ 

     5.๑……………………………………………………. 
     5.๒…………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุม 
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลพระเสาร ์

สมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ 3 /๒๕60 ลงวันที่ 22 กุมภาพนัธ์ ๒๕60 
เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร ์

...................................................................................................... 
 
 
ระเบียบวาระที่  ๑    เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
      ๑.๑……………………………………………………. 
      ๑.๒…………………………………………………….. 
 
 
ระเบียบวาระที่  ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว้  (สมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1       

ครั้งที่ 2 /๒๕60  ลงวันที่ 20  กุมภาพันธ ์ ๒๕60 )  
  
 
   
ระเบียบวาระที่  ๓    เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
     3.1 แจง้ผลการด าเนนิงานโครงการวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560 
     3.2  .................................................................. 
  
 
 
ระเบียบวาระที่  ๔    เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา     

4.1 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2560 (ต่อ) 
4.2 ............................................... 

 
 
ระเบียบวาระที่  5    เรื่อง อ่ืนๆ 

     5.๑……………………………………………………. 
     5.๒…………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งที่ 1 / ๒๕60 

วันที่  15  กุมภาพันธ์  ๒๕60 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ 

................................... 
       ผู้มาประชุม 

      

ล าดับที่    ชื่อ-สกุล  ต าแหหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นางจินห์จุฑา สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต.  
๒ นายไพบูลย์ สีดาว รองประธานสภา อบต.  
๓ นางยุพิน พวงพันธ์ เลขานุการสภา อบต.  
๔ นายวิชัย วิรุณพันธ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑  
๕ น.ส.ร าไพ แสงค า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒  
๖ นายก้านแก้ว ก้อนค า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒   
๗ นายเสมือน สามัญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓  
๘ นายสุวรรณ แววดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4       
๙ นายสมศักดิ์ สุวรรณวงศ ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔  

๑๐ นางสวัสดิ์ อุ่นเอิบ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  
๑๑ นายบัวเรียน ผลไม ้ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕  
๑๒ นายปรีชา อุดมแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖  
๑๓ นายสมาน ค าผาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖  
๑๔ นายสมคิด ไชยชาญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗  
๑๕ นายทองใสย์ นาระธรรม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗  
๑๖ นายถาวร สิงห์สาย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘  
๑7 นายทองดาว บุญเต็ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙  
๑8 นางถาวร บุญเต็ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙  
๑๙ นางเปลี่ยน ปู่พะบุญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10  
๒๐ นายคงศักดิ์ วงกันยา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐  

       ผู้ไม่มาประชุม      คน 
 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับทื่                   ชื่อ  -  สกุล                      ต าแหน่ง     ลายมือชื่อ 
    ๑ นายอรุณรัชช์    พรมนอก ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.  
    ๒ นายสมาน  สีตะโกเพชร ผู้อ านวยการกองช่าง  
    ๓ นางนุสรา  ค าแพง ผู้อ านวยการกองคลัง  
    ๔ นายมรกต  ศาสตริน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
    ๕ นางสุนันธิณี  ค าบุดดี หัวหน้าส่วนการศึกษา  
    ๖ นางจามลี  กาศรี หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.  

7 นายอรรถพล  อุปมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งที่ 2 / ๒๕60 

วันที่  20  กุมภาพันธ์  ๒๕60 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ 

................................... 
       ผู้มาประชุม 

      

ล าดับที่    ชื่อ-สกุล  ต าแหหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นางจินห์จุฑา สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต.  
๒ นายไพบูลย์ สีดาว รองประธานสภา อบต.  
๓ นางยุพิน พวงพันธ์ เลขานุการสภา อบต.  
๔ นายวิชัย วิรุณพันธ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑  
๕ น.ส.ร าไพ แสงค า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒  
๖ นายก้านแก้ว ก้อนค า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒   
๗ นายเสมือน สามัญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓  
๘ นายสุวรรณ แววดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่4       
๙ นายสมศักดิ์ สุวรรณวงศ ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔  

๑๐ นางสวัสดิ์ อุ่นเอิบ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  
๑๑ นายบัวเรียน ผลไม ้ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕  
๑๒ นายปรีชา อุดมแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖  
๑๓ นายสมาน ค าผาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖  
๑๔ นายสมคิด ไชยชาญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗  
๑๕ นายทองใสย์ นาระธรรม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗  
๑๖ นายถาวร สิงห์สาย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘  
๑7 นายทองดาว บุญเต็ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙  
๑8 นางถาวร บุญเต็ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙  
๑๙ นางเปลี่ยน ปู่พะบุญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10  
๒๐ นายคงศักดิ์ วงกันยา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐  

       ผู้ไม่มาประชุม      คน 
 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับทื่                   ชื่อ  -  สกุล                      ต าแหน่ง     ลายมือชื่อ 
    ๑ นายอรุณรัชช์    พรมนอก ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.  
    ๒ นายสมาน  สีตะโกเพชร ผู้อ านวยการกองช่าง  
    ๓ นางนุสรา  ค าแพง ผู้อ านวยการกองคลัง  
    ๔ นายมรกต  ศาสตริน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
    ๕ นางสุนันธิณี  ค าบุดดี หัวหน้าส่วนการศึกษา  
    ๖ นางจามลี  กาศรี หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.  

7 นายอรรถพล  อุปมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งที่ 2 / ๒๕60 

วันที่  22  กุมภาพันธ์  ๒๕60 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ 

................................... 
       ผู้มาประชุม 

      

ล าดับที่    ชื่อ-สกุล  ต าแหหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นางจินห์จุฑา สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต.  
๒ นายไพบูลย์ สีดาว รองประธานสภา อบต.  
๓ นางยุพิน พวงพันธ์ เลขานุการสภา อบต.  
๔ นายวิชัย วิรุณพันธ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑  
๕ น.ส.ร าไพ แสงค า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒  
๖ นายก้านแก้ว ก้อนค า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒   
๗ นายเสมือน สามัญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓  
๘ นายสุวรรณ แววดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4       
๙ นายสมศักดิ์ สุวรรณวงศ ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔  

๑๐ นางสวัสดิ์ อุ่นเอิบ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่5  
๑๑ นายบัวเรียน ผลไม ้ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕  
๑๒ นายปรีชา อุดมแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖  
๑๓ นายสมาน ค าผาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖  
๑๔ นายสมคิด ไชยชาญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗  
๑๕ นายทองใสย์ นาระธรรม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗  
๑๖ นายถาวร สิงห์สาย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘  
๑7 นายทองดาว บุญเต็ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙  
๑8 นางถาวร บุญเต็ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙  
๑๙ นางเปลี่ยน ปู่พะบุญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10  
๒๐ นายคงศักดิ์ วงกันยา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐  

       ผู้ไม่มาประชุม      คน 
 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับทื่                   ชื่อ  -  สกุล                      ต าแหน่ง     ลายมือชื่อ 
    ๑ นายอรุณรัชช์    พรมนอก ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.  
    ๒ นายสมาน  สีตะโกเพชร ผู้อ านวยการกองช่าง  
    ๓ นางนุสรา  ค าแพง ผู้อ านวยการกองคลัง  
    ๔ นายมรกต  ศาสตริน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
    ๕ นางสุนันธิณี  ค าบุดดี หัวหน้าส่วนการศึกษา  
    ๖ นางจามลี  กาศรี หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.  

7 นายอรรถพล  อุปมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  



 
เริ่มประชุมเวลา     ๐๙.๐๐ น. 
 

ประธานสภาฯ       นางจินหจ์ุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. เมื่อที่ประชุมพร้อมดิฉันขอเปิด
การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕60 

   

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ     
  

ประธานสภาฯ -    นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ไม่มี   
         

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที ่2/๒๕๕9          
ลงวันที่ ๒1 ธันวาคม ๒๕๕9) 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ให้เลขานุการสภาฯอ่านรายงานการ
ประชุมครั้งที่แล้วให้ที่ประชุมฟัง เมื่ออ่านจบลงได้ถามท่ีประชุมว่ารายงานการประชุมครั้งที่
แล้วได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติรับรองจากที่ประชุมด้วยการ
ยกมือ 
 

ที่ประชุม มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ล าดับต่อไปก็เป็นการสรุปผลการ
ด าเนินการจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจ าป ี2560 ต่อไปเชิญท่าน   
นายกฯชี้แจงค่ะ 

 

ที่ประชุม นายอรุณรัชช์  พรมนอก  ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลพระเสาร์  เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก 
ประจ าปี 2560  ผมจะให้ นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา
เป็นผู้น าเรียนที่ประชุม ต่อไปครับ 

 

ที่ประชุม              นางสุนันธิณี  ค าบุดดี  นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา  
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ได้ด าเนินการสรุปผลการด าเนินการจัด
งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจ าปี 2560 นั้นส าหรับการจัดกิจกรรมก็ผ่านไป
ได้ด้วยดี โดยดิฉันก็จะขอแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ตาม
รายละเอียดดังนี้ค่ะ 

๑.  หลักการแหละเหตุผล 
เนื่องด้วยประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นตามความเชื่อของ

ชาวอ าเภอมหาชนะชัย  สืบเนื่องจนมาถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่าร้อยปี  และเชื่อว่า
ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกยังเป็นประเพณีที่มีอยู่แห่งเดียวในโลก   เพ่ือเป็นการ
สืบทอดประเพณีและประชาสัมพันธ์ให้รู้จักกันอย่างแพร่หลาย  และเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในต าบลพระเสาร์และต าบลอื่นๆ ได้มีทักษะและ 
 



 
ความรู้ในการพัฒนาผีมือในการท ามาลัยข้าวตอกรวมทั้งการจัดตกแต่งขบวนรถ
แห่มาลัยข้าวตอกที่สวยงาม องค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์พร้อมกับเทศบาล
ต าบลฟ้าหยาดจึงจ าเป็นต้องจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกขึ้น 

เพ่ือเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวอ าเภอมหาชนะชัย ให้คงอยู่และ
สืบทอดต่อไปตราบนานเท่านาน   องค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์  จึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดท าโครงการท ามาลัยข้าวตอกขึ้น  เพ่ือเข้าร่วมงานประเพณีแห่มาลัย
ข้าวตอก ประจ าปี 2560  ในวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2560   

๒. วัตถุประสงค์ 
2.๑  เพ่ือให้เด็ก นักเรียน เยาวชน ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้านทั้ง ๑๐ หมู่บ้านใน
ต าบลและพนักงานส่วนต าบลมีความรู้และทักษะในการจัดท ามาลัยข้าวตอก 
2.๒  เพ่ือส่งเสริมให้น าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้และต่อยอดให้ตนเองมี
รายได้ 
2.๓  เพ่ือส่งเสริมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างงานสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัวได ้
2.๔  เพ่ือสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอ าเภอมหาชนะชัยให้คงอยู่ต่อไป 
2.๕  เพ่ือสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวไทยเอาไว้ 

๓. เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เด็ก นักเรียน เยาวชน ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้านทุกหมู่บา้นจ านวน  ๑๐  หมู่บ้าน 
และพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ 
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
เด็ก นักเรียน เยาวชน ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่มสตรีแม่บ้านที่จัดท ามาลัย ได้มี
ความรู้และทักษะอาชีพการท ามาลัยข้าวตอก และมีรายได้เสริมจากการจ าหน่าย
ของที่ระลึกมาลัยข้าวตอก 

๔. ขั้นตอนแหละวิธีการด าเนินการ 
4.๑  ขออนุมัติโครงการเพ่ือจัดโครงการจัดท ามาลัยข้าวตอก 
4.๒  ประสานงานกลุ่มสตรีแม่บ้านที่ผ่านการอบรมฝึกทักษะการท ามาลัย
ข้าวตอก 
4.๓  จัดให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้จัดท ามาลัยเข้าร่วมประเพณีแห่มาลัยชาวอ าเภอ
มหาชนะชัย 

๕.  งบประมาณด าเนินการ 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินการ หมวด
ค่าใช้สอย ประเภทค่าใช้จ่ายในการร่วมงานประเพณีแห่มาลัย   

 



 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมงานประเพณีแห่มาลัย ประจ าปี 2560  

ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560  หน้า 99  ตั้งไว้ 
50,000 บาท ( -ห้าหมื่นบาทถ้วน- )  ในครั้งนี้ได้เบิกด าเนินการตามโครงการ  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท ามาลัยข้าวตอกและตกแต่งขบวนแห่มาลัยข้าวตอก   
เพ่ือเข้าร่วมงานประเพณีแห่มาลัย ประจ าปี 2560  จ านวนเงิน  50,000  บาท 
( -ห้าหมื่นบาทถ้วน- ) ตามรายละเอียดดังนี้ 

5.1  ค่าจัดท ามาลัยข้าวตอกประเภทมาลัยสายฝน ขนาดกว้าง  
0.80 – 1.00 เมตร ยาว 3.00 – 4.00 เมตร  จ านวน 1 พวง    
เป็นเงิน  42,000 บาท 
5.2 ค่าจ้างเหมารถแห่มาลัยพร้อมตกแต่งสวยงามและนางป้าย    

   เป็นเงิน  8,000  บาท 
รวมค่าใช้จ่าย  เป็นเงินทั้งสิ้น  50,000  บาท ( -ห้าหม่ืนบาทถ้วน- )  

    ๖.  ระยะเวลาการด าเนินการ     
    วันที่ 6 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์  2560 

    ๗.  สถานที่ด าเนินการ     
    องค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ 

    ๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      8.๑  กลุ่มเป้าหมายมีอาชีพเสริมและสร้างรายได้เสริมในท้องถิ่น 

    8.๒  กลุ่มเป้าหมายมีทักษะการท ามาลัยข้าวตอกและพัฒนาตนเองในอนาคต 
    8.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่นของอ าเภอมหาชนะชัยได้รับการสืบทอดต่อไป 
    8.๔  เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศชาติพร้อมทั้งเป็น

ที่ประจักแก่สายตาชาวโลก 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามท่ีท่านนักวิชาการศึกษารักษา
ราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา ได้ชี้แจงการสรุปผลการด าเนินการด าเนินการจดั
งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจ าปี 2560 และดิฉันหวังว่าท่านสมาชิกทุกท่าน
คงจะเข้าใจและมสีมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามหรือไม่ ถ้ามีขอให้มือยก
มือขึ้นด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม     ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1.การพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ล าดับต่อไปก็เป็นการเสนอขอ
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ต่อไป
เชิญท่านนายกฯชี้แจงค่ะ 

 

 



 
ที่ประชุม นายอรุณรัชช์  พรมนอก  ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลพระเสาร์  เรื่อง  การพิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2558-2560)  ผมจะให้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้น าเรียนที่
ประชุม ต่อไปครับ 

 

ที่ประชุม   :  นายอรรถพล  อุปมา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ตามที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลพระเสาร์มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการโครงการเพ่ือป้องกันและบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน  แต่ไม่สามารถด าเนินการได้  เนื่องจากโครงการ
ดังกล่าวไม่ไดบ้รรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) จึงมีความจ าเป็น
ที่จะต้องขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ซึ่งรายละเอียด
ปรากฏอยู่ในร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 ดังนี้ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 “แผนพัฒนาสามปี” 
หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้น ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและ
เป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็น
ประจ าทุกปี ในปี พ.ศ. 2560  องค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ ได้เพ่ิมเติม
แผนงานโครงการที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนาสามปีให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาสามปี  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2560 ซึ่งแผนดังกล่าวได้ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 30 
พฤษภาคม 2559 

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของชุมชน ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป ท าให้
เกิดปัญหาและความต้องการของประชาชนเพ่ิมขึ้น ซึ่งปัญหาและความต้องการ
ดังกล่าวนั้น มีความเร่งด่วนจึงต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ด าเนินการปรับปรุงและจัดท า
แผนพัฒนาสามปีเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2562) ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ขึ้น ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังนี้   
แหนวทางการพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง 

การขนส่งพืชผลทางการเกษตรในพ้ืนที่ต าบลพระเสาร์ หมู่ที่ 1-10 จะมี
เส้นทางเชื่อมต่อแต่ละหมู่บ้านโดยใช้เส้นทางที่เป็นถนนดินลงหินคลุกในการ
สัญจรเพ่ือขนส่งพืชผลทางการเกษตร จากการที่มีประชาชนในพ้ืนที่ใช้เส้นทาง
บ่อยจึงเกิดปัญหาท าให้ถนนช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ และท าให้เกิดอันตรายแก่
ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นอย่างมาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อน การ
ขนส่งเกิดการล่าช้าไม่สะดวก จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงถนนดินลง
หินคลุกในพื้นที่ จ านวน 24 โครงการ ดังนี้ 

 
 



  
1. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้าน พระเสาร์ หมู่ที่ 1 จากแยกถนนวัด
พระธาตุ - ไปหนองตากแดด 
2. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านพระเสาร์หมู่ที่ 1  (สายทางวัด 
พระธาตุ –   ไปหนองตากแดด)   
3. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านปลาปึ่งหมู่ที่ 2 (สายทางปลาปึ่ง -
หัวดง) 
4. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านปลาปึ่งหมู่ที่  (สายทางจากถนน   
คสล. ปลาปึ่ง - หัวดง) 
5. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านปลาปึ่ง หมู่ที่ 2 (สายทางจากถนน
หินคลุกโนนยาง - หัวดง ) 
6. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านโนนยางหมู่ที่ 3 (สายทางจากแยก
บ่อน้อย  - บ้านนาดี )   
7. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านโนนยางหมู่ที่ 3  (สายทางจาก 
ถนนลาดยางสายโนนยาง - หนองตุ ไป ดอนทราย ) 
8. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนยางหมู่ที่ 3 (สายทางจาก
ถนนลาดยาง สายโนนยาง – หนองตุ ไป ดอนม้วย) 
9. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านขาทรายหมู่ที่ 4 (สายทางด้านหลัง  
โรงเรียน ) 
10. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 5 (สายทางจากบ้าน 
โนนงิ้ว – เขต.อบต.ค้อใหญ่ ) 
11. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 5 (สายทางจากบ้าน 
โนนงิ้ว – บ้านหนองตุ ) 
12. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 5 (สายทางจากบ้าน
โนนงิ้ว – โนนสะคราม ) 
13. โครงการก่อสร้างท านบดินข้ามห้วยน้ าเค็ม บ้านหัวดง หมู่ที่ 6 
14. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านแดง หมู่ที่ 7  (สายทางจาก 
บ้านแดง – บ้านเดื่อ ) 
15. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านพระเสาร์หมู่ที่ 8  (สายทางวัดป่า
หนองบัวแดง - หนองเรือ) 
16. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านพระเสาร์หมู่ที่ 8 (สายทางจาก
แยกถนนพระเสาร์ - ค้อใหญ่  ไปทางทิศเหนือ) 
17. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านพระเสาร์หมู่ที่ 8  (สายทางจาก
แยกวัดพระธาตุ-หนองตากแดด ไปทางทิศเหนือ) 
18. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านพระเสาร์หมู่ที่ 8 (สายทางจาก
แยกถนนวัดพระธาตุ-หนองตากแดด ไปทางทิศเหนือ) 
19. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านหัวดง หมู่ที่ 9  ช่วงบ้าน 
นายมานิจนพพลกรัง จดถนนลาดยาง 



20. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านหัวดง หมู่ที่ 9 สายทางจาก
ถนนลาดยางหัวดง - แดง ไปหนองม่วง 
21. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหัวดง หมู่ที่ 9 สายทางจาก
ถนนลาดยางเส้นคันคูหนองปลาปึ่ง ด้านทิศตะวันตก 
22. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ 10 สายทางจาก
แยกบ่อน้อย – ช่วงที่นานายวนัรพ  พรหมจารีย์ 
23. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ 10 สายทาง 
บ้านโนนยาง – โนนสะคราม 
แหนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  

ประชาชนในพ้ืนที่ บ้านขาทราย หมู่ที่ 4 และบ้านหัวดงหมู่ที่ 6,9 ได้รับ
ความเดือดร้อนในด้านแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งแหล่งน้ าใน
หมู่บ้านมีไม่พียงพอต่อความต้องการของประชาชน ประกอบกับภาวะปัญหาภัย
แล้งที่ประสบในปัจจุบัน ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน จึงมีความจ าเป็น
ในการก่อสร้างระบบกระจายน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ การขุดลอกหนองน้ า และ
การก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า  เพ่ือให้มีแหล่งน้ าใช้ที่เพียงพอต่อการเกษตรและการ
เลี้ยงสัตว์ สามารถจ าแนกเป็น 4 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการขุดลอกล ารางบ้านขาทราย หมู่ที่ 4 
2. โครงการก าจัดวัชพืชหนองนกเอ้ียง บ้านหัวดง หมู่ที่ 6 
3. โครงการขุดลอกหนองนกเอ้ียง บ้านหัวดง หมู่ที่ 6 
4. โครงการระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ จึงเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี ฉบับที่ 1  
(พ.ศ.2560 - 2562) ประจ าปี พ.ศ. 2560 จ าแนกตามแผนงาน/โครงการ  
และตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง  จ านวน  23 โครงการ 
เป็นเงิน   2,700,000   บาท 
1.2 แนวทางการพัฒนาการสาธารณูปโภค  จ านวน  4  โครงการ 
เป็นเงิน   2,400,000   บาท  
รวมงบประมาณทั้ง 27 โครงการ  จ านวนทั้งสิ้น 5,100,000 บาท 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปีเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2560–2562) องค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัด
ยโสธร 
ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดที่ 4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2 แนวทางการพัฒนาการสาธารณูปโภค 



 
1. โครงการจัดซื้อระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 เป็นเงิน 100,000 บาท 
ข้อความเดิม 
โครงการ : โครงการจัดซื้อระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ 10  
เป้าหมาย : จัดซื้อระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 จ านวน 1 แห่ง 
ข้อความใหม่ 
โครงการ : โครงการจัดซื้อระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน บ้านโนนยาง หมู่ที่ 3, 10  
เป้าหมาย : จัดซื้อและติดตั้งระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน บ้านโนนยาง หมู่ที่3,10     
             จ านวน 1 ชุด 

 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ก่อนที่จะให้ที่ประชุมพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562) ขอให้เลขาฯ ชี้แจงขั้นตอนตามระเบียบ
ให้ที่ประชุมทราบก่อน 

 

เลขานุการสภาฯ นางยุพิน พวงพันธ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ข้อ  22  มีว่า 
“การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี  ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้    
โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ  ดังนี้ 
(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนา
สามปีที่ เ พ่ิม เติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(3) วรรคท้าย  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่าง
แผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
ต่อไป” 
โดยขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สาม  คือ  การเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติม     
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบ  เพ่ือให้ นายก อบต.
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป” 

 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามท่ีท่านเลขานุการสภาได้อ่าน
รายละเอียดและนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงมานั้นดิฉันขอมติรับรอง
จากที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

4.1. การก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี 2560 
ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. การก าหนดสมัยประชุมสมัย

สามัญประจ าปี สามารถก าหนดได้ไม่น้อยกว่า 2 สมัยแต่ไม่เกิน 4 สมัย โดยดิฉัน
จะให้เลขานุการเป็นคนอ่านระเบียบข้อก าหนดให้สมาชิกทุกท่านได้รับฟังค่ะ 



 

 
เลขานุการสภา นางยุพิน  พวงพันธ์ เลขานุการสภา อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21           
การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยสามัญประจ าปี ของแต่ละสมัย โดยก าหนดการประชุมสภาสมัยสามัญไม่น้อย
กว่า 2 สมัย และไม่เกิน 4 สมัย วิธีการ ก าหนดโดยสมาชิกสภาเสนอแบ่งเป็น    
2 ครั้งครั้งแรกเสนอเป็นจ านวนสมัยและครั้งหลังก าหนดวัน 

 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามท่ีท่านเลขานุการสภา อบต. 
ได้ชี้แจงระเบียบข้อก าหนดไปแล้วนั้นขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณา
ก าหนดด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม นางสาวร าไพ แสงค า ส.อบต. หมู่ที่ 2 ดิฉันขอเสนอ 4 สมัยรวมทั้งสมัยแรกค่ะ 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามท่ีท่าน ส.อบต. หมู่ที่ 2 ได้
เสนอมาแล้วนั้นมีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ค่ะ 

 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ดิฉันขอมติรับรองจากที่ประชุม
ด้วยการยกมือด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. มติที่ประชุมเห็นชอบประชุมสมัย
สามัญ จ านวน 4 สมัย ส าหรบัการก าหนด วัน เวลา ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอ  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ค่ะ 

 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ค่ะ 

 

ที่ประชุม นายก้านแก้ว  ก้อนค า ส.อบต. หมู่ที่ 2 กระผมขอเสนอประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ในระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2560 ครับ 

 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามท่ีท่าน ส.อบต. หมู่ที่ 2 ได้
เสนอมาแล้วนั้นมีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ค่ะ 

 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ดิฉนัขอมติรับรองจากที่ประชุม
ด้วยการยกมือด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

 



 
ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอประชุม

สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ค่ะ 
 

ที่ประชุม นายทองดาว  บุญเต็ม ส.อบต. หมู่ที่ 9 กระผมขอเสนอประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ในระหว่างวันที่ 11 – 25  สิงหาคม 2560 ครับ 

 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามท่ีท่าน ส.อบต. หมู่ที่ 9 ได้
เสนอมาแล้วนั้นมีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ค่ะ 

 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ดิฉันขอมติรับรองจากที่ประชุม
ด้วยการยกมือด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ค่ะ 

 

ที่ประชุม นางถาวร  บุญเต็ม ส.อบต. หมู่ที่ 9 ดิฉันขอเสนอประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 
ในระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2560 ค่ะ 

. 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามท่ีท่าน ส.อบต. หมู่ที่ 9 ได้
เสนอมาแล้วนั้นมีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ค่ะ 

 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ดิฉันขอมติรับรองจากที่ประชุม
ด้วยการยกมือด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. สรุปการก าหนดสมัยประชุมสภา
สมัยสามัญประจ าปี 2560 จ านวน 4 สมัย ดังนี้ 

 สมัยประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 
2560 

 สมัยประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 
2560 
สมัยประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 – 25  สงิหาคม 2560 
สมัยประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2560 
การก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1/2561 (สมัยแรก) ประจ าปี 2561 
เป็นการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1/2561 ในปีถัดไป  

 

 



 
ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. การก าหนดสมัยประชุมสมัย

สามัญสมัยที่ 1/2561 ในปีถัดไป โดยดิฉันจะให้เลขานุการเป็นคนอ่านระเบียบ
ข้อก าหนดให้สมาชิกทุกท่านได้รับฟังค่ะ 

 

เลขานุการสภา นางยุพิน  พวงพันธ์ เลขานุการสภา อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21           
การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป โดยในการประชุม
สมัยแรกหรือสมัยสามัญสมัยที่ 1 ก าหนดให้ประชุม ในเดือนกุมภาพันธ์ 

 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอก าหนด
สมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรก หรือสมัยสามัญสมัยที่ 1/2560 

 

ที่ประชุม นายคงศักดิ์  วงษ์กันยา ส.อบต. หมู่ที่ 10 กระผมขอเสนอประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ 1/2561 ในระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2561 ครับ 

 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามท่ีท่าน ส.อบต. หมู่ที่ 10 ได้
เสนอมาแล้วนั้นมีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ค่ะ 

 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ดิฉันขอมติรับรองจากที่ประชุม
ด้วยการยกมือด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
       

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ไดถ้ามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่าน
ใดที่จะเสนอในเรื่องอ่ืนๆบ้างอีกหรือไม่ ถ้ามีขอให้มือยกมือขึ้นด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 5    อ่ืนๆ          
               

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่าน
ใดที่จะเสนอในเรื่องอ่ืนๆบ้างอีกหรือไม่ ถ้ามีขอให้มือยกมือขึ้นด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

ไม่มี 
 

 
 
 
 
 



 
ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ถ้าไม่มีแล้ววันนี้เราก็ได้ประชุม

กันมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว ดิฉันในฐานะประธานสภาฯต้องขอขอบคุณ
ท่านปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.และสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้า
ร่วมประชุมในครั้งนี้ดิฉันขอนัดประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 อีกครั้งใน
วันที่  20 กุมภาพันธ์ ๒๕60 ดิฉันขอเลิกประชุมค่ะ    

 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 

 
      ลงชื่อ..................................................  ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
         ( นางยุพิน  พวงพันธ์ ) 
      เลขานุการสภา อบต.พระเสาร์ 
 
คณะกรรมการสามัญประจ าสภาได้ตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  1   
ประจ าปี  ๒560   แล้วเมื่อวันที่      เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒560  
 

ลงชื่อ..................................................  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
       ( นายสุวรรณ  แววดี ) 
 

ลงชื่อ..................................................  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
       ( นายถาวร  สิงห์สาย ) 
 

ลงชื่อ..................................................  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
      ( นายทองใสย์  นาระธรรม ) 

     
       ลงชื่อ...................................................  ผู้รับรองรายงานการประชุม   
    ( นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ) 
    ประธานสภา อบต.พระเสาร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
เริ่มประชุมเวลา     ๐๙.๐๐ น. 
 
ประธานสภาฯ       นางจินหจ์ุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. เมื่อที่ประชุมพร้อมดิฉันขอเปิด

การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/๒๕60 
   

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ     
  

ประธานสภาฯ -    นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ไม่มี   
         

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที ่1/๒๕60          
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕60) 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ให้เลขานุการสภาฯอ่านรายงานการ
ประชุมครั้งที่แล้วให้ที่ประชุมฟัง เมื่ออ่านจบลงได้ถามท่ีประชุมว่ารายงานการประชุมครั้งที่
แล้วได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติรับรองจากที่ประชุมด้วยการ
ยกมือ 
 

ที่ประชุม มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

ประธานสภาฯ - นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ล าดับต่อไปก็เป็นการพิจารณา
จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2560 ต่อไปเชิญท่านนายกฯชี้แจงค่ะ 

 

ที่ประชุม นายอรุณรัชช์  พรมนอก  ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลพระเสาร์  เรื่อง  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
2560   
1. ข้อเท็จจริง 
ตามท่ีท่าน ก านันผู้ใหญ่บ้านในเขตต าบลพระเสาร์ ได้เสนอปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลพระเสาร์ องค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์    
จึงมีความประสงค์ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในเขตต าบลพระเสาร์ จ านวน 26 โครงการ จ านวนเงิน 
3,100,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ท่านแล้ว นั้น 
 

 2.  ข้อกฎหมาย 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 



 - ข้อ 89 ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ้งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
(3) เมื่ออนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้จ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงิน
สะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 

 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามท่ีท่านปลัด อบต. ปฏิบัติ
หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์  ได้ชี้แจง ข้อเท็จจริง และข้อ
กฎหมาย เกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม แล้วนั้น ที่ประชุมมีความเข้าใจหรือ
ความคิดเห็นหรือไม่ 

 

ทีป่ระชุม 
 

 ไม่มี รับทราบ ตามที่ท่านปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล        
พระเสาร์  ได้ชี้แจง 

 

ที่ประชุม   :  นายอรุณรัชช์  พรมนอก  ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลพระเสาร์ ตามท่ีท่าน ก านันผู้ใหญ่บ้านในเขตต าบลพระเสาร์ ได้เสนอปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลพระเสาร์ โดยมียอดเงินสะสม   
เป็นเงิน 11,598,231.03 บาท องค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ จึงมีความ
ประสงค์ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในเขตต าบลพระเสาร์ จ านวน 26 โครงการ จ านวนเงิน 3,100,000 
บาท รายละเอียด ดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้าน พระเสาร์ หมู่ที่ 1 จากแยกถนนวัด
พระธาตุ – ไปหนองตากแดด งบประมาณ 150,000 บาท 
2. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านพระเสาร์หมู่ที่ 1  (สายทางวัด 
พระธาตุ – ไปหนองตากแดด) งบประมาณ 150,000 บาท  
3. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านปลาปึ่งหมู่ที่ 2 (สายทางปลาปึ่ง -
หัวดง) งบประมาณ 100,000 บาท 
4. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านปลาปึ่งหมู่ที่ 2  (สายทางจากถนน   
คสล.ปลาปึ่ง - หัวดง) งบประมาณ 100,000 บาท 
5. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านปลาปึ่ง หมู่ที่ 2 (สายทางจากถนน
หินคลุกโนนยาง - หวัดง ) งบประมาณ 100,000 บาท 



6. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านโนนยางหมู่ที่ 3 (สายทางจากแยก
บ่อน้อย - บ้านนาดี ) งบประมาณ 100,000 บาท  
7. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านโนนยางหมู่ที่ 3  (สายทางจาก
ถนนลาดยางสายโนนยาง - หนองตุ ไป ดอนทราย ) งบประมาณ 50,000 บาท 
8. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนยางหมู่ที่ 3 (สายทางจาก
ถนนลาดยางสายโนนยาง – หนองตุ ไป ดอนม้วย) งบประมาณ 150,000 บาท 
9. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านขาทรายหมู่ที่ 4 (สายทางด้านหลัง 
โรงเรียน ) งบประมาณ 100,000 บาท 
10. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 5 (สายทางจากบ้าน
โนนงิ้ว – เขต.อบต.ค้อใหญ่ ) งบประมาณ 100,000 บาท 
11. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 5 (สายทางจากบ้าน
โนนงิ้ว – บ้านหนองตุ ) งบประมาณ 100,000 บาท 
12. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 5 (สายทางจากบ้าน
โนนงิ้ว – โนนสะคราม ) งบประมาณ 100,000 บาท 
13. โครงการก่อสร้างท านบดินข้ามห้วยน้ าเค็ม บ้านหัวดง หมู่ที่ 6 งบประมาณ 
100,000 บาท 
14. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านแดง หมู่ที่ 7  (สายทางจากบ้าน
แดง – บ้านเดื่อ ) งบประมาณ 300,000 บาท 
15. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านพระเสาร์หมู่ที่ 8  (สายทางวัดป่า
หนองบัวแดง - หนองเรือ) งบประมาณ 100,000 บาท 
16. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านพระเสาร์หมู่ที่ 8 (สายทางจาก
แยกถนนพระเสาร์ - ค้อใหญ่  ไปทางทิศเหนือ) งบประมาณ 100,000 บาท 
17. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านพระเสาร์หมู่ที่ 8  (สายทางจาก
แยกถนนวัดพระธาตุ-หนองตากแดด ไปทางทิศเหนือ) งบประมาณ 100,000 บาท 
18. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านพระเสาร์หมู่ที่ 8 (สายทางจาก
แยกถนนวัดพระธาตุ-หนองตากแดด ไปทางทิศเหนือ) งบประมาณ 100,000 บาท 
19. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านหัวดง หมู่ที่ 9  ช่วงบ้านนายมา
นิจนพพลกรัง จดถนนลาดยาง งบประมาณ 100,000 บาท 
20. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านหัวดง หมู่ที่ 9 สายทางจาก
ถนนลาดยางหัวดง - แดง ไปหนองม่วง งบประมาณ 100,000 บาท 
21. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหัวดง หมู่ที่ 9 สายทางจาก
ถนนลาดยางเส้นคันคูหนองปลาปึ่ง ด้านทิศตะวันตก งบประมาณ 100,000 บาท 
22. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ 10 สายทางจาก
แยกบ่อน้อย – ช่วงที่นานายวันรพ  พรหมจารีย์ งบประมาณ 100,000 บาท 
23. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ 10 สายทางบ้าน
โนนยาง – โนนสะคราม งบประมาณ 200,000 บาท 
24. โครงการขุดลอกล ารางบ้านขาทราย หมู่ที่ 4 งบประมาณ 200,000 บาท 



25. โครงการก าจัดวัชพืชหนองนกเอ้ียง บ้านหัวดง หมู่ที่ 6 งบประมาณ  
100,000 บาท 
26. โครงการขุดลอกหนองนกเอ้ียง บ้านหัวดง หมู่ที่ 6 งบประมาณ 100,000 บาท 

 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามท่ีปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ ได้เสนอปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลพระเสาร์ เพ่ือของบประมาณแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน โดยให้ท่าน ส.อบต. แต่ละหมู่บ้านได้ชี้แจงปัญหาความ
เดือดร้อน โดยเริ่มจาก 1. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้าน พระเสาร์ หมู่ที่ 
1 จากแยกถนนวัดพระธาตุ – ไปหนองตากแดด งบประมาณ 150,000 บาท 

 

ที่ประชุม 
 

นายวิชัย  วิรุณพันธ์ ส.อบต. หมู่ที1่ เสนอโครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้าน
พระเสาร์หมู่ที่ 1 (สายทางจากแยกถนนวัดพระธาตุ -ไปหนองตากแดด) แยกไปทาง
ทิศใต้ ช่วงที่นา นายเนียม  อุดมแก้ว ถึงช่วงที่นานาง   สมจิตร  สุโพธิ์ ค่าพิกัด E = 
407991   ค่าพิกัด N = ๑๗2239  ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 450 
เมตร  เฉลี่ย 0.10 ม.หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบประมาณ 150,000 บาท 
โดยมี นาย สุวรรณ  แววดี ส.อบต. หมู่ที่ 4 และ นางร าไพ  แสงค า ส.อบต. หมู่ที่ 2 
เป็นผู้รับรอง ตามท่ีทางองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ ได้รับหนังสือความ
เดือดร้อนจากผู้น าชุมชน นั้น สาเหตุเนื่องจากเส้นทางได้เกิดการช ารุด เป็นหลุมเป็น
บ่อ การเดินทางของประชาชนก็เดินทางไม่สะดวก อีกท้ังในการใช้ในการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ในการเกษตรนั้นขนส่งได้ช้าเพราะเส้นทางเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้เสียเวลา
และในบางครั้งนั้นยังท าให้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนั้นเกิดความเสียหายอีกด้วย อีก
ทั้งในการเดินทางโดยใช้เวลาเร่งด่วนไม่สามารถท าได้เพราะถนนขรุขระสัญจรยาก     
ท าให้เกิด ความเดือดร้อนอย่างยิ่ง กระผมจึงขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการด้วยครับ 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามท่ีท่านวิชัย  วิรุณพันธ์        
ส.อบต. หมู่ที1่ ได้เสนอมาแล้วนั้น ดิฉันขอมติรับรองมติในการจ่ายขาดเงินสะสม
ตามโครงการดังกล่าวจากที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ล าดับต่อไปเป็นการเสนอ
โครงการที่  2. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านพระเสาร์หมู่ที่ 1     
(สายทางวัดพระธาตุ – ไปหนองตากแดด) งบประมาณ 150,000 บาท ขอเชิญ
ท่าน ส.อบต. ชี้แจงค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

นายวิชัย  วิรุณพันธ์ ส.อบต. หมู่ที1่ เสนอโครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้าน
พระเสาร์หมู่ที่ 1  (สายทางวัดพระธาตุ – ไปหนองตากแดด)  ช่วงที่นา             
นายสวัสดิ์  ก้อนค า  ถึง  หนองตากแดด  ค่าพิกัด  E = 407549  ค่าพิกัด            



N = ๑๗22721  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร   ยาว  450  เมตร         
เฉลี่ย 0.10 ม.หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้
เรียบร้อย (ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบประมาณ 150,000 บาท โดยมี   
นาย สุวรรณ  แววดี ส.อบต. หมู่ที่ 4 และ นางร าไพ  แสงค า ส.อบต. หมู่ที่ 2 เป็นผู้
รับรอง ตามที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ ได้รับหนังสือความเดือดร้อน
จากผู้น าชุมชน นั้น สาเหตุเนื่องจากเส้นทางได้เกิดการช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ การ
เดินทางของประชาชนก็เดินทางไม่สะดวก และเส้นทางนี้ได้เกดิน้ าเซาตัดขาดโดย
ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้ร่วมกันน าดินมาซ่อมแซมก่อน อีกทั้งในการใช้ในการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ในการเกษตรนั้นขนส่งได้ช้าเพราะเส้นทางเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้เสียเวลา
และในบางครั้งนั้นยังท าให้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนั้นเกิดความเสียหายอีกด้วย อีก
ทั้งในการเดินทางโดยใช้เวลาเร่งด่วนไม่สามารถท าได้เพราะถนนขรุขระสัญจรยาก     
ท าให้เกิด ความเดือดร้อนอย่างยิ่ง กระผมจึงขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการด้วยครับ 

 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามท่ีท่านวิชัย  วิรุณพันธ์        
ส.อบต. หมู่ที1่ ได้เสนอมาแล้วนั้น ดิฉันขอมติรับรองมติในการจ่ายขาดเงินสะสม
ตามโครงการดังกล่าวจากที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต.  ล าดับต่อไปเป็นการเสนอ
โครงการที่ 3. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านปลาปึ่งหมู่ที่ 2         
(สายทางปลาปึ่ง -หัวดง) งบประมาณ 100,000 บาท ขอเชิญท่าน ส.อบต.    
ชี้แจงค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

นายก้านแก้ว  ก้อนค า ส.อบต. หมู่ที2่ เสนอโครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหิน
คลุก บ้านปลาปึ่ง  หมู่ที่ 2  (สายทางปลาปึ่ง - หัวดง) ต่อจากถนน คสล. 
โครงการประชารัฐ  ค่าพิกัด E = 410388  ค่าพิกัด N = ๑๗20747   
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร ยาว 300.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) 
งบประมาณ 100,000 บาท โดยมีนายสมคิด  ไชยชาญ ส.อบต. หมู่ที่7  และ 
นายทองดาว  บุญเต็ม ส.อบต. หมู่ที่ 9 เป็นผู้รับรอง  เนื่องจากที่ผ่านมาทาง
ผู้น าหมู่บ้านได้ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. ในโครงการประชารัฐ ของรัฐบาล
เสร็จเรียบร้อยแต่ก็ยังเหลือเส้นทางที่ยังไม่แล้วเสร็จ และประชาชนชาวบ้านปลา
ปึง่ที่ได้ใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรไป – มา และใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตรจากเส้นทางนี้นั้นก็ได้ร้องขอในที่ประชาคมหมู่บ้านเพื่อขอความ
ช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ในการซ่อมแซมถนนเส้นนี้
เพราะถนนที่ต่อจากโครงการประชารัฐนั้นเป็นถนนดินลูกรังพอฤดูฝนก็ท าให้เกิด
น้ าท่วมขังและเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้ถนนเกิดความเสียหายและยังท าให้การ
สัญจรไปมาเกิดการล าบากในการใช้สัญจรและการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็เป็นไป



อย่างยากล าบาก ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างยิ่ง  จึงมีความ
ประสงค์ในการแก้ไขปัญหาของประชาชน ดังกล่าว กระผมจึงขอให้ท่านสมาชิก
ทุกท่านให้ความเห็นชอบในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการด้วย
ครับ 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามท่ีท่านก้านแก้ว  ก้อนค า        
ส.อบต. หมู่ที2่ ได้เสนอมาแล้วนั้น ดิฉันขอมติรับรองมติในการจ่ายขาดเงินสะสม
ตามโครงการดังกล่าวจากที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต.  ล าดับต่อไปเป็นการเสนอ
โครงการที่ 4. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านปลาปึ่งหมู่ที่ 2         
(สายทางจากถนน   คสล.ปลาปึ่ง - หัวดง) งบประมาณ 100,000 บาท         
ขอเชิญท่าน ส.อบต. ชี้แจงค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

นายก้านแก้ว  ก้อนค า ส.อบต. หมู่ที2่ เสนอโครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหิน
คลุก บ้านปลาปึ่งหมู่ที่ 2 (สายทางจากถนนคสล.ปลาปึ่ง -  หัวดง)  ไปทางทิศ
ตะวันออก  ค่าพิกัด E = 410456   ค่าพิกดั N = ๑๗20950                        
ขนาดผิวจราจรกว้าง  2.50  เมตร  ยาว   400.00 เมตร เฉลี่ย 0.10 ม.   
หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย 
(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบประมาณ 100,000 บาท  
โดยมีนายวิชัย  วิรุณพันธ์ ส.อบต. หมู่ที1่  และ นางเปลี่ยน  ปู่พะบุญ  
ส.อบต. หมู่ที่ 10 เป็นผู้รับรอง  เนื่องจากฤดูการเก็บเก่ียวผลผลิตที่ผ่านมาที่มี
การใช้ถนนอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยว รถไถนา ต่างๆ ท าให้ถนน เกิดการ
ช ารุดเสียหายอย่างหนัก ไม่สามารถสัญจรใช้ถนนได้อย่างปรกติได้ ท าให้เกิดการ
ล่าชาในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของประชาชน ท าให้ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนอย่างยิ่ง  จึงมีความประสงค์ในการแก้ไขปัญหาของประชาชน 
ดังกล่าว กระผมจึงขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
จ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการด้วยครับ 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามท่ีท่านก้านแก้ว  ก้อนค า        
ส.อบต. หมู่ที2่ ได้เสนอมาแล้วนั้น ดิฉันขอมติรับรองมติในการจ่ายขาดเงินสะสม
ตามโครงการดังกล่าวจากที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต.  ล าดับต่อไปเป็นการเสนอ
โครงการที่ 5. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านปลาปึ่ง หมู่ที่ 2        
(สายทางจากถนนหินคลุกโนนยาง - หวัดง ) งบประมาณ 100,000 บาท      
ขอเชิญท่าน ส.อบต. ชี้แจงค่ะ 

  



ที่ประชุม นางสาวร าไพ  แสงค า ส.อบต. หมู่ที2่ เสนอโครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหิน
คลุก บ้านปลาปึ่ง  หมู่ที่ 2 (สายทางจากถนนหินคลุกโนนยาง - หวัดง) แยกบ่อ
น้อยไปหนองปลาปึ่ง ค่าพิกัด E = 411177 ค่าพิกัด N = ๑๗20132  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3.00  เมตร ยาว  350.00   เมตร เฉลี่ย 0.10 ม.หรือพ้ืนที่
รวมไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด)  งบประมาณ 100,000 บาท โดยมีนายเสมือน สามัญ 
ส.อบต. หมู่ที3่  และ นายคงศักด์  วงกันยา ส.อบต. หมู่ที่ 10 เป็นผู้รับรอง  
ตามท่ีทางผู้น าชุมชนและชาวบ้านปลาปึ่งหมู่ที่ 2 ได้ประชาคมหมู่บ้านมาเพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์จากทางองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ในการปรับปรุงถนน
เส้นนี้นั้นเพราะเป็นถนนเส้นหลักของชาวบ้านปลาปึ่งในการสัญจรเพื่อท า
การเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าว หรือปลูกพืชอ่ืนๆ นั้น ส าหรับการเก็บเกี่ยว
ที่ผ่านมานั้นพบว่าถนนเส้นดังกล่าวเกิดการใช้งานอย่างหนักท าให้เกิดการเป็น
หลุมเป็นบ่อ และยังเกิดน้ าท่วมในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาท าให้หินคลุกเดิมที่เคยลง
ไว้กระจายไปกับน้ าที่ท่วมถนนท าให้เกิดการเป็นหลุมเป็นบ่อมากข้ึน และไม่
สามารถใช้งานได้อย่างปกติ  ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างยิ่ง  จึงมี
ความประสงค์ในการแก้ไขปัญหาของประชาชน ดังกล่าว ดิฉันจึงขอให้ท่าน
สมาชิกทุกท่านให้ความเห็นชอบในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการ
ด้วยค่ะ 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามท่ีท่านร าไพ  แสงค า         
ส.อบต. หมู่ที2่ ได้เสนอมาแล้วนั้น ดิฉันขอมติรับรองมติในการจ่ายขาดเงินสะสม
ตามโครงการดังกล่าวจากที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต.  ล าดับต่อไปเป็นการเสนอ
โครงการที่ 6. โครงการปรับปรุงถนนดิน   ลงหินคลุก บ้านโนนยางหมู่ที่ 3      
(สายทางจากแยกบ่อน้อย - บ้านนาดี ) งบประมาณ 100,000 บาท ขอเชิญท่าน 
ส.อบต. ชี้แจงค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

นายเสมือน  สามัญ ส.อบต. หมู่ที3่ เสนอโครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก 
บ้านโนนยาง  หมู่ที่ 3 (สายทางจากแยกบ่อน้อย-บ้าน นาดี)  ช่วงที่นา        
นายสถิตย์ - ช่วงที่นานาย วิรตัน์ ค่าพิกัด E = 411773 คา่พิกัด                
N = ๑720348 ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 300.00 เมตร 
เฉลี่ย 0.10 ม.หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่ง
ให้เรียบร้อย (ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบประมาณ 100,000 บาท 
โดยมีนายสุวรรณ แววดี ส.อบต. หมู่ที4่  และ นายก้านแก้ว  ก้อนค า ส.อบต. 
หมู่ที่ 2 เป็นผู้รับรอง  ตามท่ีทางผู้น าชุมชนและชาวบ้านโนนยางหมู่ที่ 3 ได้
ประชาคมหมู่บ้านมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากทางองค์การบริหารส่วนต าบล
พระเสาร์ในการปรับปรุงถนนเส้นนี้นั้นเพราะเป็นถนนเส้นหลักของชาวบ้านโนน



ยางหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 10 และหมู่บ้านใกล้เรือนเคียง ใช้ในการสัญจรเพ่ือ
เดินทางไปยังอ าเภอมหาชนะชัย เพื่อติดต่อธุระ และใช้ในการเดินทางในการท า
ท าการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าว หรือปลูกพืชอ่ืนๆ นั้น และใช้ในการ
ขนส่งอุปกรณ์ทางการเกษตรของเกษตรกรนั้น ถนนเส้นนี้เกิดความเสียหายอย่าง
มาก ผิวจราจรขรุขระ ประชาชนใช้ในการสัญจรอย่างยากล าบาก  ท าให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างยิ่ง  จึงมีความประสงค์ในการแก้ไขปัญหา
ของประชาชน ดังกล่าว กระผมจึงขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการด้วยครับ 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามท่ีท่านเสมือน  สามัญ         
ส.อบต. หมู่ที3่ ได้เสนอมาแล้วนั้น ดิฉันขอมติรับรองมติในการจ่ายขาดเงินสะสม
ตามโครงการดังกล่าวจากที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต.  ล าดับต่อไปเป็นการเสนอ
โครงการที่  7. โครงการปรับปรุงถนนดิน    ลงหินคลุก บ้านโนนยางหมู่ที่ 3  
(สายทางจากถนนลาดยางสายโนนยาง - หนองตุ ไป ดอนทราย ) งบประมาณ 
50,000 บาท ขอเชิญท่าน ส.อบต. ชี้แจงค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

นายเสมือน  สามัญ ส.อบต. หมู่ที3่ เสนอโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก 
บ้านโนนยาง หมู่ที่ 3 (สายทางจากถนนลาดยางสาย  โนนยาง - หนองตุ ไปดอน
ทราย )  ช่วงที่นานายจ าปาทอง - ช่วงที่นานายแพง   ค่าพิกัด E = 411902   
ค่าพิกัด N = ๑721743  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00  เมตร  ยาว   200.00   
เมตร  เฉลี่ย 0.10 ม.หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.พร้อมเกรดเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบประมาณ 50,000 
บาท โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณวงศ์ ส.อบต. หมู่ที4่  และ นายปรีชา  อุดมแก้ว 
ส.อบต. หมู่ที่ 6 เป็นผู้รับรอง  ตามท่ีทางผู้น าชุมชนและชาวบ้านโนนยางหมู่ที่ 3 
ได้ประชาคมหมู่บ้านมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลพระเสาร์ในการปรับปรุงถนนเส้นนี้นั้นเพราะเป็นถนนอีกเส้นชาวบ้านโนน
ยางหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 10 และหมู่บ้านใกล้เรือนเคียง ใช้ในการสัญจรเพ่ือ
เดินทางไปยังอ าเภอมหาชนะชัย เพื่อติดต่อธุระ และใช้ในการเดินทางในการท า
ท าการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าว หรือปลูกพืชอ่ืนๆ นั้น และใช้ในการ
ขนส่งอุปกรณ์ทางการเกษตรของเกษตรกรนั้น ถนนเส้นนี้เกิดความเสียหายอย่าง
มาก ผิวจราจรขรุขระมาก ประชาชนใช้ในการสัญจรอย่างยากล าบาก การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตก็เกิดการล่าช้าในการขนส่งเพราะไม่สามารถเดินทางเร็วได้ อีกท้ัง
ยังเกิดน้ าท่วมขังในถนนที่เกิดจากการเป็นหลุมเป็นบ่ออีกด้วย ท าให้ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนอย่างยิ่ง  จึงมีความประสงค์ในการแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน ดังกล่าว กระผมจึงขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการด้วยครับ 
 



ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามท่ีท่านเสมือน  สามัญ         
ส.อบต. หมู่ที3่ ได้เสนอมาแล้วนั้น ดิฉันขอมติรับรองมติในการจ่ายขาดเงินสะสม
ตามโครงการดังกล่าวจากที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต.  ล าดับต่อไปเป็นการเสนอ
โครงการที่ 8. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนยางหมู่ที่ 3       
(สายทางจากถนนลาดยางสายโนนยาง – หนองตุ ไป ดอนม้วย) ขอเชิญท่าน      
ส.อบต. ชี้แจงค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

นายเสมือน  สามัญ ส.อบต. หมู่ที3่ เสนอโครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก 
บ้านโนนยาง หมู่ที่ 3 (สายทางจากถนนลาดยางสาย   โนนยาง - หนองตุ ไป 
ดอนม้วย ) ช่วงที่นานางบุญเรือน - ช่วงที่นานายวันรพ ค่าพิกัด                     
E = 411777 ค่าพิกัด N = ๑722029 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  
ยาว   450.00 เมตร  เฉลี่ย 0.10 ม. หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. 
พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) 
งบประมาณ 150,000 บาท โดยมีนายสมาน ค าผาง ส.อบต. หมู่ที6่  และ 
นายทองใสย์  นาระธรรม ส.อบต. หมู่ที่ 7 เป็นผู้รับรอง  ตามท่ีทางผู้น าชุมชน
และชาวบ้านโนนยางหมู่ที่ 3 ได้ประชาคมหมู่บ้านมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์
จากทางองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ในการปรับปรุงถนนเส้นนี้นั้นเพราะ
เป็นถนนทีเ่กิดน้ าท่วมขังทุกปีในช่วงฤดูฝนเพราะเป็นถนนที่ต่ ามากจึงไม่สามารถ
ใช้งานได้เลยในช่วงฤดูฝนท าให้ประชาชนต้องไปใช้เส้นทางอ่ืนซึ่งต้องท าให้เดิน
ทางไกลกว่าเดิมอีกเท่าตัวท าให้เสียเวลาในการเดินทาง และหลังจากน้ าลดพอ
สัญจรผ่านได้นั้น ก็ไม่สะดวกท าให้เส้นทางเละและเกิดการเป็นหลุมเป็นบ่อขนาด
ใหญ่หลังจากน้ าท่วม ท าให้ประชาชนที่ใช้ถนนเส้นนี้ล าบากเป็นอย่างมาก จึง
อยากให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ พิจารณาปรับปรุงถนนให้สูงขึ้น
เพ่ือไม่ให้น้ าท่วมได้อีกและลงหินคลุกเพ่ือให้ประชาชนได้ใช้งานได้สะดวก  
กระผมจึงขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านให้ความเห็นชอบในการพิจารณาจ่ายขาดเงิน
สะสมตามโครงการด้วยครับ 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามท่ีท่านเสมือน  สามัญ         
ส.อบต. หมู่ที3่ ได้เสนอมาแล้วนั้น ดิฉันขอมติรับรองมติในการจ่ายขาดเงินสะสม
ตามโครงการดังกล่าวจากที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต.  ล าดับต่อไปเป็นการเสนอ
โครงการที่ 9. โครงการปรับปรุงถนนดิน   ลงหินคลุก บ้านขาทรายหมู่ที่ 4       
(สายทางด้านหลัง โรงเรียน ) งบประมาณ 100,000 บาท ขอเชิญท่าน ส.อบต. 
ชี้แจงค่ะ 

  



ที่ประชุม นายสมศักดิ์  สุวรรณวงศ์ ส.อบต. หมู่ที4่ เสนอโครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุกบ้านขาทราย หมู่ที่ 4 (สายทางด้านหลังโรงเรียน) ค่าพิกัด                     
E = 406871 ค่าพิกัด  N = ๑722552  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  
ยาว  350.00  เมตร  เฉลี่ย 0.10 ม.หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม. 
พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) 
งบประมาณ 100,000 บาท โดยมีนายทองดาว บุญเต็ม ส.อบต. หมู่ที่9  และ 
นายเสมือน  สามัญ ส.อบต. หมู่ที่ 3 เป็นผู้รับรอง  ตามท่ีทางผู้น าชุมชนและ
ชาวบ้านขาทรายหมู่ที่ 4 ได้ประชาคมหมู่บ้านมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์จาก
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ในการปรับปรุงถนนเส้นนี้นั้นเพราะการ
สัญจรไปมาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากทุ่งนาเข้าสู่หมู่บ้านเป็นไปอย่าง
ยากล าบากและบางครั้งเนื่องจากถนนที่ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อนั้นยังท าให้การ
ขนผลผลิตทางการเกษตรนั้นตกหล่นสร้างความเสียหายให้ประชาชนเป็นอย่าง
มาก จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการแก้ไขปรับปรุงถนนให้มีสภาพสมบูรณ์
เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายและไม่เกิดอันตรายและความ
เสียหาย กระผมจึงขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
จ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการด้วยครับ 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามท่ีท่านสมศักดิ์  สุวรรณวงศ์         
ส.อบต. หมู่ที4่ ได้เสนอมาแล้วนั้น ดิฉันขอมติรับรองมติในการจ่ายขาดเงินสะสม
ตามโครงการดังกล่าวจากที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต.  ล าดับต่อไปเป็นการเสนอ
โครงการที่ 10. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 5      
(สายทางจากบ้านโนนงิ้ว – เขต.อบต.ค้อใหญ่ ) งบประมาณ 100,000 บาท     
ขอเชิญท่าน ส.อบต. ชี้แจงค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

นายบัวเรียน  ผลไม้ ส.อบต. หมู่ที5่ เสนอโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก
บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 5  (สายทางจากบ้านโนนงิ้ว – เขต.อบต.  ค้อใหญ่ )          
ค่าพิกัด E = 409770   ค่าพิกัด    N = ๑723673   ขนาดผิวจราจรกว้าง   
3.00 เมตร  ยาว  350.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่า 1,050 ตร.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบแปลนที่ อบต.
ก าหนด) งบประมาณ 100,000 บาท โดยมีนายวิชัย วิรุณพันธ์ ส.อบต. หมู่ที1่  
และ นายก้านแก้ว  ก้อนค า ส.อบต. หมู่ที่ 2 เป็นผู้รับรอง  ตามท่ีทางผู้น าชุมชน
และชาวบ้านโนนงิ้วหมู่ที่ 5 ได้ประชาคมหมู่บ้านมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์จาก
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ในการปรับปรุงถนนเส้นนี้นั้นเพราะถนน
เส้นนี้เป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนชาวบ้านโนนงิ้วและชาวบา้นพระเสาร์ใช้ใน
การสัญจรเพ่ือไปติดต่อธุระในอ าเภอพนมไพรและยังใช้ในการสัญจร
ติดต่อสื่อสารค้าขายกับบ้านค้อใหญ่ อ าเภอพนมไพรอีกด้วย อีกทั้งยังใช้ในการ



ขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเกษตรกรเพ่ืออกขายอีกด้วย ซึ่งในขณะนี้นั้น
ถนนเส้นนี้ยังคงเป็นถนนหินคลุก อยู่และเกิดการเป็นหลุมเป็นบ่อผิวจราจร
ขรุขระอย่างมากท าให้ไม่สามารถใช้งานได้สะดวก อีกท้ังยังอาจท าให้เกิด
อันตรายในการเดินทางได้เพราะต้องหลบอีกหลุมเยอะท าให้ไม่ปลอดภัยในการ
เดินทาง อีกท้ังการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบางครั้งก็ตกหล่นเสียหาย      
จึงขอความอนุเคราะห์มายังองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ในการปรับปรุง
ซ่อมแซมเพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์   ดังนั้น กระผมจึงขอให้ท่านสมาชิก
ทุกท่านให้ความเห็นชอบในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการด้วย
ครับ 

 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามท่ีท่านบัวเรียน  ผลไม้         
ส.อบต. หมู่ที5่ ได้เสนอมาแล้วนั้น ดิฉันขอมติรับรองมติในการจ่ายขาดเงินสะสม
ตามโครงการดังกล่าวจากที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ล าดับต่อไปเป็นการเสนอ
โครงการที่ 11. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 5      
(สายทางจากบ้านโนนงิ้ว – บ้านหนองตุ ) งบประมาณ 100,000 บาท           
ขอเชิญท่าน ส.อบต. ชี้แจงค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

 

นายบัวเรียน  ผลไม้ ส.อบต. หมู่ที5่ เสนอโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก 
บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 5   (สายทางจากบ้านโนนงิ้ว - บ้านหนองตุ ) ค่าพิกัด           
E = 410372  ค่าพิกัด  N = ๑723010 ขนาดผิวจราจรกว้าง   4.00 เมตร  
ยาว  300.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,200 
ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) 
งบประมาณ 100,000 บาท โดยมีนายวิชัย วิรุณพันธ์ ส.อบต. หมู่ที1่  และ 
นายก้านแก้ว  ก้อนค า ส.อบต. หมู่ที่ 2 เป็นผู้รับรอง  ตามท่ีทางผู้น าชุมชนและ
ชาวบ้านโนนงิ้วหมู่ที่ 5 ได้ประชาคมหมู่บ้านมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ในการปรับปรุงถนนเส้นนี้นั้นเพราะถนนเส้น
นี้พอถึงเวลาหน้าฝนเกิดการสัญจรไปมาล าบากมากเพราะมีน้ าท่วมขังตลอดและ
ยังท าให้บางครั้งการเดินทางนั้นเกิดการอันตรายเพราะต้องหลบหลีกเป็นจ านวน
มากจนอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุแก่รถจักรยานยนต์ได้ และหากท าการปรับปรุง
เส้นทางนี้แล้วเสร็จจะท าให้การเดินทางไปอ าเภอมหาชนะชัยประหยัดเวลา
มากกว่าการเดินทางไปทางบ้านพระเสาร์เพราะเป็นเส้นทางลัดกว่าประมาณ ฯ
เกือบ 1 กิโลเมตร อีกท้ังการขนส่งทางการเกษตรเป็นไปอย่างยากล าบาก จึงมี
ความจ าเป็นอย่างมากท่ีอยากให้องค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ได้ท าการ
ปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วและสะดวกในการขนส่ง
อุปกรณ์ทางการเกษตร และประหยัดค่าใช้จ่ายครับ  ดังนั้น กระผมจึงขอให้ท่าน
สมาชิกทุกท่านให้ความเห็นชอบในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการ



ด้วยครับ 
 
 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามท่ีท่านบัวเรียน  ผลไม้         
ส.อบต. หมู่ที5่ ได้เสนอมาแล้วนั้น ดิฉันขอมติรับรองมติในการจ่ายขาดเงินสะสม
ตามโครงการดังกล่าวจากที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ล าดับต่อไปเป็นการเสนอ
โครงการที่ 12. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 5       
(สายทางจากบ้านโนนงิ้ว – โนนสะคราม ) งบประมาณ 100,000 บาท        
ขอเชิญท่าน ส.อบต. ชี้แจงค่ะ 

 

ที่
ประชุ
ม 

 

นางสวัสดิ์  อุ่นเอิบ ส.อบต. หมู่ที5่ เสนอโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนงิ้ว หมู่
ที่ 5 (สายทางจากบ้านโนนงิ้ว-โนนสะคราม)  ค่าพิกัด              E = 409912 ค่าพิกัด N = 
๑722935 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว   350.00  เมตร   หนาเฉลี่ย  0.10 
ม. หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม.  พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด) งบประมาณ 100,000 บาท โดยมีนายสุวรรณ แววดี ส.อบต. หมู่ที5่  
และ นายทองดาว  บุญเต็ม ส.อบต. หมู่ที่ 9 เป็นผู้รับรอง  ตามท่ีทางผู้น าชุมชนและชาวบ้าน
โนนงิ้วหมู่ที่ 5 ได้ประชาคมหมู่บ้านมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลพระเสาร์ในการปรับปรุงถนนเส้นนี้นั้นเพราะถนนเส้นนี้พอถึงเวลาหน้าฝนนั้นจะเกิดน้ า
ท่วมขังทุกปีเพราะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมานานและยังไม่ได้ซ่อมแซม และบางส่วนก็ถูกน้ าท่วม
จนไม่สามารถใช้ในการเดินทางได้ท าให้ต้องหลีกไปใช้เส้นทางอ่ืนซึ่งเป็นเส้นทางท่ีไกลมาก จึง
อยากขอความอนุเคราะห์จากทางองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ในการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนให้สามารถใช้งานได้สะดวกและไม่ต้องเดินทางไกลให้ต้องเสียเวลา ดังนั้น ดิฉันจึงขอให้
ท่านสมาชิกทุกท่านให้ความเห็นชอบในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการด้วยค่ะ   
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามที่ท่านสวัสดิ์  อุ่นเอิบ         
ส.อบต. หมู่ที5่ ได้เสนอมาแล้วนั้น ดิฉันขอมติรับรองมติในการจ่ายขาดเงินสะสม
ตามโครงการดังกล่าวจากที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ล าดับต่อไปเป็นการเสนอ
โครงการที่ 13. โครงการก่อสร้างท านบดินข้ามห้วยน้ าเค็ม บ้านหัวดง หมู่ที่ 6 
งบประมาณ 100,000 บาท ขอเชิญท่าน ส.อบต. ชี้แจงค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

นายปรีชา  อุดมแก้ว  ส.อบต. หมู่ที6่ เสนอโครงการก่อสร้างท านบดินข้ามห้วย
น้ าเค็ม บ้านหัวดง หมู่ที่ 6 ค่าพิกัด  E = 410130 ค่าพิกัด   N = 1718043  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว  30.00 เมตร  สูงเฉลี่ย  2.00  เมตร 



พร้อมวางท่อ (ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบประมาณ 100,000 บาท 
โดยมีนายถาวร สิงห์สาย ส.อบต. หมู่ที8่  และ นายวิชัย  วริุณพันธ์ ส.อบต.   
หมู่ที่ 1 เป็นผู้รับรอง  ตามท่ีทางผู้น าชุมชนและชาวบ้านหัวดงหมู่ที่ 6 ได้
ประชาคมหมู่บ้านมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากทางองค์การบริหารส่วนต าบล
พระเสาร์ในการก่อสร้างท านบดินข้ามห้วยน้ าเค็ม บ้านหัวดง หมู่ที่ 6 นั้น
เพราะว่าพอถึงเวลาฤดูฝน ท านบที่มีอยู่เดิมนั้นมีความสูงไม่เพียงพอพอถึงช่วงฤดู
ฝนจะท าให้เกิดน้ าท่วมท าให้ไม่สามารถท่ีจะสัญจรเพ่ือที่จะข้ามฝั่งไปมาหากันได้ 
อีกท้ังท านบเดิมนั้นยังไม่มีท่อระบายน้ าที่จะสามารถระบายน้ าได้ จึงอยากขอ
ความอนุเคราะห์จากทางองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ในการปรับปรุง
ก่อสร้างท านบขึ้นใหม่พร้อมใส่ท่อระบายน้ าเพ่ือจะช่วยในการระบายน้ าออกและ
เพ่ือให้น้ าไม่ท่วมท านบและจะท าให้ประชาชนที่จะใช้เส้นทางนี้ในการข้ามฝั่งไป
มาเพ่ือให้ประหยัดเวลาและสะดวกในการเดินทางมากข้ึนอีกท้ังยังช่วยให้ไม่ต้อง
เดินทางไกลเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ดังนั้น กระผมจึงขอให้ท่านสมาชิก
ทุกท่านให้ความเห็นชอบในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการด้วย
ครับ   
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามท่ีท่านปรีชา  อุดมแก้ว         
ส.อบต. หมู่ที6่ ได้เสนอมาแล้วนั้น ดิฉันขอมติรับรองมติในการจ่ายขาดเงินสะสม
ตามโครงการดังกล่าวจากที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ล าดับต่อไปเป็นการเสนอ
โครงการที่ 14. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านแดง หมู่ที่ 7         
(สายทางจากบ้านแดง – บ้านเดื่อ ) งบประมาณ 300,000 บาท ขอเชิญท่าน    
ส.อบต. ชี้แจงค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

นายทองใสย์  นาระธรรม  ส.อบต. หมู่ที7่ เสนอโครงการปรับปรุงถนนดินลง
หินคลุก บ้านแดง หมู่ที่ 7  (สายทางจากบ้านแดง – บ้านเดื่อ)  ค่าพิกัด              
E = 407502   ค่าพิกัด   N = ๑718810 ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.50  
เมตร  ยาว  857.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 ม. หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
2,975.00 ตร.ม.  พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบแปลนที่ 
อบต.ก าหนด) งบประมาณ 300,000 บาท โดยมีนายเสมือน สามัญ ส.อบต. 
หมู่ที่ 3  และ นางสาวร าไพ  แสงค า ส.อบต. หมู่ที ่2 เป็นผู้รับรอง  ตามท่ีทาง
ผู้น าชุมชนและชาวบ้านแดงหมู่ที่ 7 ได้ประชาคมหมู่บ้านมาเพ่ือขอความ
อนุเคราะห์จากทางองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ในการปรับปรุงถนนดิน
ลงหินคลุก บ้านแดง หมู่ที่ 7  (สายทางจากบ้านแดง – บ้านเดื่อ) นั้นเพราะว่า
ถนนเส้นนี้นั้นเป็นถนนที่ทางประชาชนชาวบ้านแดงได้ใช้สัญจรเพื่อติดต่อกับ
ทางพ่ีน้องชาวบ้านเดื่อ และใช้ในการติดต่อกับพ่ีน้องชาวต าบลคลีกลิ้ง และยัง
ใช้ในการสัญจรไปมาเพ่ือขนส่งสินค้าทางการเกษตรและขนส่งผลผลิตทางการ



เกษตรไปขายที่อ าเภอราศีไศล ซึ่งจากการที่ประชาชนได้ใช้เส้นทางดังกล่าวท า
ให้ถนนเส้นดังกล่าวนั้นเกิดการช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้ไม่สามารถใช้สัญจร
ไปมาได้อีกท้ังพอถึงช่วงฤดูฝนก็เกิดน้ าท่วมขังและอีกท้ังถนนในบางส่วนยังเกิด
น้ าท่วมถนนท าให้ถนนขาด ท าให้การสัญจรไปมาของประชาชนเกิดความ
ล าบากอย่างมาก ไม่สามารถสัญจรไปมาได้อย่างปรกติได้ อีกท้ังในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ในการสัญจรถนนเส้นนี้ในช่วงฤดูฝนนั้นก็อันตรายอย่างมาก 
เพราะถนนลื่นท าให้ประชาชนที่จะสัญจรต้องหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอ่ืนแทน 
ท าให้เสียเวลาในการเดินทางอีกท้ังยังท าให้การขนส่งผลผลิตในการเกษตรเกิด
การล่าช้าด้วย  กระผมจึงขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนตามโครงการด้วย
ครับ   

 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามท่ีท่านทองใสย์  นาระธรรม         
ส.อบต. หมู่ที7่ ได้เสนอมาแล้วนั้น ดิฉันขอมติรับรองมติในการจ่ายขาดเงินสะสม
ตามโครงการดังกล่าวจากที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต.  ล าดับต่อไปเป็นการเสนอ
โครงการที่ 15. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านพระเสาร์หมู่ที่ 8  
(สายทางวัดป่าหนองบัวแดง - หนองเรือ) งบประมาณ 100,000 บาท          
ขอเชิญท่าน ส.อบต. ชี้แจงค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

นายถาวร  สิงห์สาย  ส.อบต. หมู่ที8่ เสนอโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก 
บ้านพระเสาร์ หมู่ที่ 8  (สายทางวัดป่าหนองบัวแดง-หนองเรือ) ค่าพิกัด          
E = 409595   ค่าพิกัด N = ๑๗22105  ขนาดผิวจราจรกว้าง   4.00 
เมตร  ยาว  250.๐๐   เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 ม. หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
1,000.00 ตร.ม.   พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบแปลนที่ 
อบต.ก าหนด) งบประมาณ 100,000 บาท โดยมีนางถาวร บุญเต็ม ส.อบต. 
หมู่ที่ 9  และ นายคงศักดิ์  วงกันยา ส.อบต. หมู่ที่ 10 เป็นผู้รับรอง  ตามท่ีทาง
ผู้น าชุมชนและชาวบ้านพระเสาร์หมู่ที่ 8 ได้ประชาคมหมู่บ้านมาเพ่ือขอความ
อนุเคราะห์จากทางองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ในการปรับปรุงถนนดิน
ลงหินคลุก บ้านพระเสาร์ หมู่ที่ 8  (สายทางวัดป่าหนองบัวแดง-หนองเรือ) นั้น
เพราะว่าถนนเดิมเส้นนี้นั้นยังเป็นถนนดินอยู่พอถึงช่วงเวลาฝนตกก็เกิดน้ า    
ท่วมขังและในการใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรหรือใช้สัญจรนั้นก็
เป็นไปอย่างยากล าบากมากเพราะถนนนั้นเกิดน้ าท่วมขังแล้วยังท าให้ถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อไม่สามารถใช้งานได้อย่างปกติท าให้ประชาชนได้รับความล าบาก
มาก จึงขอความอนุเคราะห์จากทางองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ในการ
ปรับปรุงและลงหินคลุกในเส้นทางดังกล่าว เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จาก
ถนนเส้นนี้ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและในการใช้สัญจรไปมา



เพ่ือท าการเกษตรและเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกยิ่งข้ึน  กระผม
จึงขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านให้ความเห็นชอบในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนตามโครงการด้วยครับ   

 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามท่ีทา่นถาวร  สิงห์สาย         
ส.อบต. หมู่ที8่ ได้เสนอมาแล้วนั้น ดิฉันขอมติรับรองมติในการจ่ายขาดเงินสะสม
ตามโครงการดังกล่าวจากที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต.  ล าดับต่อไปเป็นการเสนอ
โครงการที่ 16. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านพระเสาร์หมู่ที่ 8  
(สายทางจากแยกถนนพระเสาร์ - ค้อใหญ่  ไปทางทิศเหนือ) งบประมาณ 
100,000 บาท ขอเชิญท่าน ส.อบต. ชี้แจงค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

นายถาวร  สิงห์สาย  ส.อบต. หมู่ที8่ เสนอโครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก 
บ้านพระเสาร์หมู่ที่ 8  (สายทางจากแยกถนนพระเสาร์ - ค้อใหญ่  ไปทางทิศ
เหนือ) ช่วงที่นานางทองสุข – ช่วงที่นานางสมพร ค่าพิกัด E = 409595   ค่า
พิกัด N = ๑๗22105  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ยาว 350.๐๐  
เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 ม. หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม.         
พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อย  (ตามแบบแปลนที่  อบต .ก าหนด) 
งบประมาณ 100,000 บาท โดยมีนางสวัสดิ์ อุ่นเอิบ ส.อบต. หมู่ที่ 5  และ 
นายสมศักดิ์  สุวรรณวงศ์ ส.อบต. หมู่ที่ 4 เป็นผู้รับรอง  ตามที่ทางผู้น าชุมชน
และชาวบ้านพระเสาร์หมู่ที่ 8 ได้ประชาคมหมู่บ้านมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์
จากทางองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ในการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก 
บ้านพระเสาร์ หมู่ที่ 8  (สายทางจากแยกถนนพระเสาร์ - ค้อใหญ่  ไปทางทิศ
เหนือ) นั้นเพราะว่าถนนเส้นนี้เกิดการช ารุดอย่างมากอีกทั้งยังเกิดจากรถสิบล้อ
ที่มาขนดินที่ได้ใช้ถนนเส้นนี้ท าให้ถนนเกิดการช ารุดทรุดโทรมอย่างมากท าให้ไม่
สามรถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก การขนส่งสินค้าหรืออุปกรณ์ทางการเกษตร
ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวัง เพราะไม่สามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วได้เพราะถนน
ช ารุดและในบางครั้งในการขนส่งสิ่งของปรือผลผลิตทางการเกษตรนั้นเกิดการ
ตกหล่นเสียหาย ท าให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก  กระผมจึงขอให้ท่าน
สมาชิกทุกท่านให้ความเห็นชอบในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนตามโครงการด้วยครับ   

 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามท่ีท่านถาวร  สิงห์สาย         
ส.อบต. หมู่ที8่ ได้เสนอมาแล้วนั้น ดิฉันขอมติรับรองมติในการจ่ายขาดเงินสะสม
ตามโครงการดังกล่าวจากที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

 



ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ส าหรับการพิจารณาจ่ายขาดเงิน
สะสมประจ าปีงบประมาณ 2560 นั้น ดิฉันขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต. เสนอ
ขึ้นอีกสมัยเพ่ือให้เกิดความสะดวกเนื่องจากวันนี้ได้ล่วงเลยเวลาในการประชุมเป็น
เวลานานแล้ว จึงอยากให้ท่านสมาชิกได้น าความเดือดร้อนใน 10 โครงการที่
เหลือเสนอในการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ต่อไป ท่านสมาชิกทุกท่าน
มีความคิดเห็นอย่างไร 

 

ที่ประชุม 
 

นางสาวร าไพ  แสงค า ส.อบต. หมู่ที่ 2 ดิฉันขอเสนอการประชุมสมัยสามัญสมัย
ที่ 1 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เพ่ือพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมใน
อีก 10 โครงการที่เหลือให้แล้วเสร็จ ค่ะ 

 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามที่ท่าน ร าไพ  แสงค า         
ส.อบต. หมู่ที่ 2 ได้เสนอมาแล้วนั้น มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 

 

ที่ประชุม 
 

ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ดิฉันขอมติรับรองในการประชุม
สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 จากที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่ 5    อ่ืนๆ           
 

ประธานสภาฯ        นางจินหจ์ุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่าน
ใดที่จะเสนอในเรื่องอ่ืนๆบ้างอีกหรือไม่ ถ้ามีขอให้มือยกมือขึ้นด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

ไม่มี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ถ้าไม่มีแล้ววันนี้เราก็ได้ประชุมกัน
มาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว ดิฉันในฐานะประธานสภาฯต้องขอขอบคุณท่าน
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.และสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วม
ประชุมในครั้งนี้ดิฉันขอนัดประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที ่3 อีกครั้งในวันที่  
22 กุมภาพันธ์ ๒๕60 ดิฉันขอเลิกประชุมค่ะ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
       
      ลงชื่อ..................................................  ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
         ( นางยุพิน  พวงพันธ์ ) 
      เลขานุการสภา อบต.พระเสาร์ 
 
คณะกรรมการสามัญประจ าสภาได้ตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  2   
ประจ าปี  ๒560   แล้วเมื่อวันที่      เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒560  
 

ลงชื่อ..................................................  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
       ( นายสุวรรณ  แววดี ) 
 

ลงชื่อ..................................................  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
       ( นายถาวร  สิงห์สาย ) 
 

ลงชื่อ..................................................  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
      ( นายทองใสย์  นาระธรรม ) 

     
       ลงชื่อ...................................................  ผู้รับรองรายงานการประชุม   
    ( นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ) 
    ประธานสภา อบต.พระเสาร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
 

ประธานสภาฯ       นางจินหจ์ุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. เมื่อทีป่ระชุมพร้อมดิฉันขอเปิด
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/๒๕60 

   

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ     
  

ประธานสภาฯ -    นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ไม่มี   
         

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที ่2/๒๕60          
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ๒๕60) 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ให้เลขานุการสภาฯอ่านรายงานการ
ประชุมครั้งที่แล้วให้ที่ประชุมฟัง เมื่ออ่านจบลงได้ถามท่ีประชุมว่ารายงานการประชุมครั้งที่
แล้วได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติรับรองจากที่ประชุมด้วยการ
ยกมือ 

 

ที่ประชุม 
 

  มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  3.1 แจง้ผลการด าเนินงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 
2560 

 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ล าดับต่อไปก็เป็นการสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560 ต่อไปเชิญท่าน นายกฯชี้แจงค่ะ 

 

ที่ประชุม นายอรุณรัชช์  พรมนอก  ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลพระเสาร์  เรื่อง  การสรุปผลการด าเนินงานโครงการวันเด็กแห่งชาต ิประจ าป ี
2560  ผมจะให้ นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษาเป็นผู้น า
เรียนที่ประชุม ต่อไปครับ 

 

ที่ประชุม              นางสุนันธิณี  ค าบุดดี  นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา  
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ไดก้ารสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560 นั้นส าหรับการจัดกิจกรรมก็ผ่านไปได้ด้วยดี โดย
ดิฉันก็จะขอแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ตามรายละเอียด
ดังนี้ค่ะ 

      1. หลักการแหละเหตุผล 
ตามที่รัฐบาลก าหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือน

มกราคมของทุกปี ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมส าหรับ



เด็ก เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็กซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญ
ยิ่ งต่อประเทศชาติ  ที่จะเป็นก าลั งส าคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้
เจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป เด็กจึงควรเตรียมตัวที่จะเป็นก าลังของชาติด้วย 
การขยันหมั่นศึกษาหาความรู้และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ ประพฤติ
ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจท างานด้วยความ
รับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนมีความเมตตากรุณาช่วยเหลือ
เอ้ือเฟ้ือผู้ อ่ืน เสียสละและบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ช่วยกันรักษาความ
สะอาดและอนุรักษ์ทรัพยากร ตลอดจนสาธารณสมบัติส่วนรวมของชาติ หากเด็ก
ทุกคนได้ตระหนักถึงอนาคตของตนและของประเทศชาติ โดยพยายามประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยแล้วก็จะได้ชื่อว่าเป็น “เด็กดี” ประกอบกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลพระเสาร์ เป็นองค์กรหนึ่งที่ต้องให้ความส าคัญเกี่ยวกับการ
พัฒนาส่งเสริมเด็กและเยาวชน เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 
๑๖  ให้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (๙) การจัดการศึกษา (๑๐) 
การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส   

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ จึงได้จัดท าโครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนในเขตพ้ืนที่ ตระหนักถึงความส าคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดู
อบรมสั่งสอน และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ ให้เด็กได้ท ากิจกรรมและ
แสดงออกตามความสามารถอย่างสร้างสรรค์ และปลูกฝังให้เด็กตระหนักถึง
ความส าคัญของตนเอง รู้จักหน้าที่ของตนเอง อยู่ในระเบียบวินัย มีความรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และที่ส าคัญคือยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และมีความเลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมทั้งเป็นการร่วมบูรณาการระหว่าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลพระเสาร์ สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ กลุ่มผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น 
และกลุ่มองค์กรต่างๆ                        

2. วัตถุประสงค์ 
2.๑ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียน เยาวชน ได้มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง 
2.๒ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักเรียน เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าท า 

ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมตาม
ความสามารถและความสนใจ 

2.๓ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้ยึดมั่นในสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 



2.4 เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น 
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที ่และกลุ่มองค์กรต่างๆ ไดม้ีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการของเด็กและเยาวชน   

 

3. เป้าหมายของโครงการ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กนักเรียนโรงเรียน

ในเขตพ้ืนที่ คณะครู พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.  ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น และ
ประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที ่ จ านวน  480  คน 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
วันที่ 14 มกราคม  ๒๕60  ซึ่งตรงวันที่เสาร์ที่สองของเดือนมกราคม    

5. สถานที่ด าเนินการ 
 บริเวณลานอเนกประสงค์ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์    

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษาฯ อบต.พระเสาร์ ร่วมกับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุก
แห่งในเขตพ้ืนที่ต าบลพระเสาร์   

7. ขั้นตอนการด าเนินการ 
7.1 ประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ สมาชิกสภาฯ 

ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และโรงเรียน/
สถานศึกษาในพ้ืนที่  เพ่ือชี้แจงการด าเนินโครงการจัดกิจกรรม   

7.2 ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน/สถานศึกษาใน
เขตพ้ืนที่  เพ่ือร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

   7.3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินโครงการ 
   7.4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ประสานงานที่เกี่ยวข้อง 

7.5 ด าเนินงานตามโครงการ สรุปผล ประเมินผลรายงานให้หน่วยงานที่
ข้องทราบ  

8. งบประมาณด าเนินการ   
งบประมาณตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 
2560  ตั้งไว้เป็นเงิน 50,000 บาท ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  หน้า 80  รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้  

8.1 ค่าป้ายไวนิล ขนาด ๒ x 3 เมตร จ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน 1,000 บาท 

8.๒ ค่าจัดเตรียมสถานที่ จัดเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี เวที เครื่องเสียง ซุ้มกิจกรรม 
ดอกไม้   เป็นเงิน  12,5๐0  บาท 



8.๓ ค่าน้ าดื่ม/น้ าแข็ง บริการผู้เข้าร่วมโครงการตลอดงาน จ านวน 480 
คนๆละ 20 บาท  เป็นเงิน  9,600  บาท 

8.๔ ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน และผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน 
480 คนๆละ 30 บาท  เป็นเงิน  14,400  บาท 

8.5 ค่ารางวัลการแสดง การเล่นเกมส์ และการแข่งขันตอบปัญหา   เป็น
เงิน  12,500  บาท  แยกออกเป็นดังนี้ 

- การแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 รายการๆละ 1,000 บาท   เป็นเงิน  
4,000  บาท 

- การแสดงของนักเรียนระดับประถมศึกษา 5 รายการๆละ 600 บาท   
เป็นเงิน  3,000  บาท 

  -  การแสดงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 รายการ  เป็นเงิน  900  บาท 

- รางวัลการตอบปัญหานักเรียนระดับ ป.1–ป.6 จ านวน 6 รายการๆละ 
600 บาท  เป็นเงิน 3,600 บาท 

  -  การเล่นเกมส์ชักเย่อ 1 รายการ   เป็นเงิน 1,000 บาท  

    รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น เป็นจ านวนเงิน 5๐,๐๐๐ บาท ( -ห้าหม่ืนบาทถ้วน- ) 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ        
10.๑ เด็กนักเรียน เยาวชน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง 
10.๒ เด็กนักเรียน เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าท า ในทางสร้างสรรค์

และเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมตามความสามารถและความ
สนใจ   

  10.๓ เด็กนักเรียน เยาวชน และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรักษาเทิดทูลไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามท่ีท่านนักวิชาการศึกษารักษา
ราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา ได้ชี้แจงการสรุปผลการด าเนินการด าเนินการจดั
งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจ าปี 2560 และดิฉันหวังว่าท่านสมาชิกทุกท่าน
คงจะเข้าใจและมสีมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามหรือไม่ ถ้ามีขอให้มือยก
มือขึ้นด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2560 (ต่อ) 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ล าดับต่อไปก็เป็นการพิจารณา
จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2560 ส าหรับอีก 10. โครงการที่เหลือ
(ต่อ) 17. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านพระเสาร์หมู่ที่ 8  (สายทาง



จากแยกถนนวัดพระธาตุ-หนองตากแดด ไปทางทิศเหนือ) งบประมาณ 100,000 
บาท ขอเชิญท่าน ส.อบต. ชี้แจงค่ะ 

 

 
 

ที่ประชุม 
 

นายถาวร  สิงห์สาย  ส.อบต. หมู่ที8่ เสนอโครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก 
บ้านพระเสาร์หมู่ที่ 8 (สายทางจากแยกถนนวัดพระธาตุ- หนองตากแดด ไปทาง
ทิศเหนือ) ช่วงที่นานายวันชัย - ช่วงที่นานางจันทร์ ค่าพิกัด  E = 407718 ค่า
พิกัด N = ๑๗22595 ขนาดผิวจราจรกว้าง   2.50 เมตร  ยาว   400.๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 ม. หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม.  พร้อม
เกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบประมาณ 
100 ,000  บาท โดยมีน างสวั สดิ์  อุ่ น เ อิบ  ส .อบต .  หมู่ ที่  5   และ               
นายสมศักดิ์  สุวรรณวงศ์ ส.อบต. หมู่ที่ 4 เป็นผู้รับรอง  ตามที่ทางผู้น าชุมชน
และชาวบ้านพระเสาร์หมู่ที่ 8 ได้ประชาคมหมู่บ้านมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์
จากทางองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ในการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก 
บ้านพระเสาร์หมู่ที่ 8 (สายทางจากแยกถนนวัดพระธาตุ- หนองตากแดด ไปทาง
ทิศเหนือ) นั้นเพราะว่าถนนเส้นนี้จากช่วงฤดูฝนที่ผ่านมานั้นถนนเส้นนี้ถูกน้ า
ท่วมและท าให้ถนนขาดไปช่วงหนึ่งท าให้ไม่สามารถใช้ในการสัญจรไปมาได้ และ
ประชาชนชาวบ้านพระเสาร์ก็ได้ซ่อมแซมเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ก่อนแต่ก็ยังไม่
คงทน อีกทั้งถนนเส้นนี้นั้นพอถึงช่วงฤดูฝนก็จะเกิดน้ าท่วมถนนทุกปีท าให้ไม่    
สามารถใช้งานได้ ประชาชนเกิดความเดือดร้อนอย่างมากเพราะต้องไปใช้
เส้นทางอ่ืนในการเดินทางท าให้ต้องใช้เวลาในการเดินทางช้ากว่าปกติ และ
เกษตรกรที่มีที่นาติดกับถนนเส้นนั้นก็ต้องล าบากในการเก็บเกี่ยวผลผลิตขนส่ง
ผลผลิต ท าให้เกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก  กระผมจึงขอให้ท่านสมาชิกทุก
ท่านให้ความเห็นชอบในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนตามโครงการด้วยครับ   

 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามท่ีท่านถาวร  สิงห์สาย         
ส.อบต. หมู่ที8่ ได้เสนอมาแล้วนั้น ดิฉันขอมติรับรองมติในการจ่ายขาดเงินสะสม
ตามโครงการดังกล่าวจากที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต.  ล าดับต่อไปเป็นการเสนอ
โครงการที่ 18. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านพระเสาร์หมู่ที่ 8 (สาย
ทางจากแยกถนนวัดพระธาตุ-หนองตากแดด ไปทางทิศเหนือ) งบประมาณ 
100,000 บาท ส.อบต. ชี้แจงค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

นายถาวร  สิงห์สาย  ส.อบต. หมู่ที8่ เสนอโครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก 
บ้านพระเสาร์หมู่ที่ 8 (สายทางจากแยกถนนวัดพระธาตุ - หนองตากแดด ไป
ทางทิศเหนือ) ช่วงนา  นายหวิน – ช่วงนานางจอมศรี  ค่าพิกัด E = 407826  



ค่าพิกัด N = ๑๗22755  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร  ยาว  350.๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 ม. หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม. พร้อมเกรด
เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบแปลนที่  อบต .ก าหนด) งบประมาณ 
100,000 บาท  โดยมีนายบั ว เรี ยน ผลไม้  ส .อบต .  หมู่ ที่  5   และ               
นายเสมือน  สามัญ ส.อบต. หมู่ที่ 3 เป็นผู้รับรอง  ตามที่ทางผู้น าชุมชนและ
ชาวบ้านพระเสาร์หมู่ที่ 8 ได้ประชาคมหมู่บ้านมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์จาก
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ในการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้าน
พระเสาร์ หมู่ที่ 8  (สายทางจากแยกถนนพระเสาร์ - ค้อใหญ่  ไปทางทิศเหนือ) 
นั้นเพราะว่าถนนเส้นนี้เกิดการช ารุดอย่างมาก ถนนเสียหายอย่างหนักเกิดการ
เป็นหลุมเป็นบ่อ เนื่องจากใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและประชาชน
ใช้ในการสัญจรเพื่อท าการเกษตร และอีกทังใช้ในการขนส่งรถเก่ียวข้าว และเป็น
เส้นทางในการเดินของรถเกี่ยวข้าว เกิดการใช้งานอย่างหนัก ท าให้ถนนช ารุด
ทรุดโทรมเกิดการเสียหาย ท าให้ประชาชนใช้งานไม่สะดวก ไม่สามารถใช้ในการ
ขนส่งอุปกรณ์ทางการเกษตรผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปอย่างยากล าบากเกิด
การล่าช้าและเกิดการเสียหายในบางครั้งเพราะเนื่องจากถนนช ารุดท าให้ต้องใช้
อย่างระมัดระวังและในบางครั้งยังท าให้ผลผลิตตกหล่นเกิดความเสียหายอย่าง
มาก  กระผมจึงขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านให้ความเห็นชอบในการพิจารณาจ่าย
ขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนตามโครงการด้วยครับ   

 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามท่ีท่านถาวร  สิงห์สาย         
ส.อบต. หมู่ที8่ ได้เสนอมาแล้วนั้น ดิฉันขอมติรับรองมติในการจ่ายขาดเงินสะสม
ตามโครงการดังกล่าวจากที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต.  ล าดับต่อไปเป็นการเสนอ
โครงการที่  19. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านหัวดง หมู่ที่ 9       
ช่วงบ้านนายมานิจนพพลกรัง จดถนนลาดยาง งบประมาณ 100,000 บาท     
ขอเชิญท่าน ส.อบต. ชี้แจงค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

นายทองดาว  บุญเต็ม ส.อบต. หมู่ที9่ เสนอโครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหิน
คลุก บ้านหัวดง หมู่ที่ 9 ช่วงบ้าน นายมานิจ  นพพลกรัง  จด ถนนลาดยาง    
ค่าพิกัด E = 409766  ค่าพิกัด N = ๑๗20020 ขนาดผวิจราจรกว้าง    
3.00 เมตร  ยาว  190.๐๐  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 ม. หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่า 570.00 ตร.ม.  พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบแปลนที่ 
อบต.ก าหนด) งบประมาณ 100,000 บาท โดยมีนางเปลีย่น ปู่พะบุญ         
ส.อบต. หมู่ที1่0  และ นายก้านแก้ว  ก้อนค า ส.อบต. หมู่ที่ 2 เป็นผู้รับรอง  
ตามท่ีทางผู้น าชุมชนและชาวบ้านหัวดงหมู่ที ่9 ได้ประชาคมหมู่บ้านมาเพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์จากทางองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ในการปรับปรุงถนน
เส้นนี้นั้นเพราะเป็นถนนใช้ในการท าการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าว หรือ



ปลูกพืชอ่ืนๆ นั้น และใช้ในการขนส่งอุปกรณ์ทางการเกษตรของเกษตรกรนั้น 
ถนนเส้นนี้เกิดความเสียหายอย่างมาก ผิวจราจรขรุขระมาก ประชาชนใช้ในการ
สัญจรอย่างยากล าบาก การเก็บเก่ียวผลผลิตก็เกิดการล่าช้าในการขนส่งเพราะ
ไม่สามารถเดินทางเร็วได้ อีกทั้งยังเกิดน้ าท่วมขังในถนนที่เกิดจากการเป็นหลุม
เป็นบ่ออีกด้วย และในการขนส่งทางการเกษตรบางครั้งต้องขนส่งอย่าง
ระมัดระวังและในบางครั้งจากการขนส่งท าให้ผลผลิตทางการเกษตรเกิดการตก
หล่นเสียหาย ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างยิ่ง  จึงมีความประสงค์
ในการแก้ไขปัญหาของประชาชน ดังกล่าว กระผมจึงขอให้ท่านสมาชิกทุกท่าน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการด้วยครับ 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามท่ีท่านทองดาว  บุญเต็ม         
ส.อบต. หมู่ที9่ ได้เสนอมาแล้วนั้น ดิฉันขอมติรับรองมติในการจ่ายขาดเงินสะสม
ตามโครงการดังกล่าวจากที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต.  ล าดับต่อไปเป็นการเสนอ
โครงการที่  20. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านหัวดง หมู่ที่ 9      
สายทางจากถนนลาดยางหัวดง - แดง ไปหนองม่วง งบประมาณ 100,000 บาท     
ขอเชิญท่าน ส.อบต. ชี้แจงค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

นางถาวร  บุญเต็ม ส.อบต. หมู่ที9่ เสนอโครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก 
บ้านหัวดง หมู่ที่ 9  สายทางจากถนนลาดยางหัวดง-แดง ไปหนองม่วง   ค่าพิกัด 
E = 409543 ค่าพิกัด N = ๑๗19929  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว  300.๐๐  เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,200.00 
ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบแปลนที่  อบต.ก าหนด) 
งบประมาณ 100,000 บาท โดยมีนายสมคิด  ไชยชาญ  ส.อบต. หมู่ที่7    
และ นางสาวร าไพ  แสงค า ส.อบต. หมู่ที่ 2 เป็นผู้รับรอง  ตามท่ีทางผู้น าชุมชน
และชาวบ้านหัวดงหมู่ที่ 9 ได้ประชาคมหมู่บ้านมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์จาก
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ในการปรับปรุงถนนเส้นนี้นั้นเพราะเป็น
ถนนใช้ในการท าการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าว หรือปลูกพืชอ่ืนๆ นั้น   
และใช้ในการสัญจรไปมาในการหาเลี้ยงชีพโดยการหาปลา และใช้ในการขนส่ง
อุปกรณ์ทางการเกษตรของเกษตรกรนั้น ถนนเส้นนี้เกิดความเสียหายอย่างมาก 
ผิวจราจรขรุขระมาก เกิดการเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนใช้ในการสัญจรอย่าง
ยากล าบาก อันตรายอย่างมาก และในช่วงฤดูฝนก็เกิดน้ าท่วมขัง การเก็บเกี่ยว
ผลผลิตก็เกิดการล่าช้าในการขนส่งเพราะไม่สามารถเดินทางเร็วได้ อีกทั้งยังเกิด
น้ าท่วมขังในถนนที่เกิดจากการเป็นหลุมเป็นบ่ออีกด้วย และในการขนส่งทาง
การเกษตรบางครั้งต้องขนส่งอย่างระมัดระวังและในบางครั้งจากการขนส่งท า
ให้ผลผลิตทางการเกษตรเกิดการตกหล่นเสียหาย ท าให้ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนอย่างยิ่ง  จึงมีความประสงค์ในการแก้ไขปัญหาของประชาชน ดังกล่าว 



ดิฉันจึงขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านให้ความเห็นชอบในการพิจารณาจ่ายขาดเงิน
สะสมตามโครงการด้วยค่ะ 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามท่ีท่านถาวร  บุญเต็ม         
ส.อบต. หมู่ที9่ ได้เสนอมาแล้วนั้น ดิฉันขอมติรับรองมติในการจ่ายขาดเงินสะสม
ตามโครงการดังกล่าวจากทีป่ระชุมด้วยการยกมือด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

 
ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต.  ล าดับต่อไปเป็นการเสนอ

โครงการที่ 21. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหัวดง หมู่ที่ 9        
สายทางจากถนนลาดยางเส้นคันคูหนองปลาปึ่ง ด้านทิศตะวันตก งบประมาณ 
100,000 บาท  ขอเชิญท่าน ส.อบต. ชี้แจงค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

นางถาวร  บุญเต็ม  ส.อบต. หมู่ที่9 เสนอโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก 
บ้านหัวดง หมู่ที่ 9  สายทางจากถนนลาดยาง เส้นคันคูหนองปลาปึ่ง ด้านทิศ
ตะวันตก  ค่าพิกัด E =410655. ค่าพิกัด N = 1719261  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00 เมตร   ยาว   300.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือพ้ืนที่รวม
ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตร.ม.  พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบ
แ ป ล น ที่  อ บ ต .ก า ห น ด )  ง บ ป ร ะ ม า ณ  1 0 0 , 0 0 0  บ า ท  โ ด ย มี                     
นายสมาน ค าผาง ส.อบต. หมู่ที่ 6  และ นายวิชัย  วิรุณพันธ์ ส.อบต. หมู่ที่ 1 
เป็นผู้รับรอง  ตามที่ทางผู้น าชุมชนและชาวบ้านหัวดงหมู่ที่ 9 ได้ประชาคม
หมู่บ้านมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากทางองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ใน
การปรับปรุงถนนเส้นนี้นั้น  เพราะว่าหลังจากการขุดลอกหนองปลาปึ่งเสร็จแล้ว
นั้นทางผู้รับเหมาไม่ได้ลงหินคลุกไว้ท าให้ถนนเส้นนี้นั้นยังคงเป็นดินเหนียวท าให้
เลาเกิดฝนตกท าให้สัญจรได้ยากเพราะว่าดินเหนียวได้ติดกับล้อรถไม่สามารถ
สัญจรได้สะดวก และถ้าหากเป็นรถจักรยานยนต์แล้วไม่สามารถใช้สัญจรได้เลย
ท าให้ประชาชนเดือดร้อนเป็นอย่างมากไม่สามารถเดินทางไปท าการเกษตร
ในช่วงที่ฝนตกได้ และในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรก็ไม่สามารถขนส่งได้ 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการลงหินคลุกเพ่ือที่จะได้ใช้งานได้ในทุกๆฤดูกาล
เพราะมีแหล่งน้ าที่เพียงพอแล้วแต่ยังไม่สามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ 
ท าให้ประชาชนที่มีพ้ืนที่ติดกับแหล่งน้ าและประชาชนอ่ืนๆที่ใช้งานถนนเส้นนี้
เกิดความเดือดร้อนอย่างมาก ดิฉันจึงขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนตามโครงการ
ด้วยค่ะ   

 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามท่ีท่านถาวร  บุญเต็ม         
ส.อบต. หมู่ที9่ ได้เสนอมาแล้วนั้น ดิฉันขอมติรับรองมติในการจ่ายขาดเงินสะสม
ตามโครงการดังกล่าวจากที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยค่ะ 

  



ที่ประชุม มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต.  ล าดับต่อไปเป็นการเสนอ
โครงการที่ 22. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ 10   
สายทางจากแยกบ่อน้อย – ชว่งที่นานายวันรพ  พรหมจารีย์ งบประมาณ 
100,000 บาท  ขอเชิญท่าน ส.อบต. ชี้แจงค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

นางเปลี่ยน  ปู่พะบุญ  ส.อบต. หมู่ที่10 เสนอโครงการปรับปรุงถนนดิน         
ลงหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ 10 สายทางจากแยกบ่อน้อย-ช่วงที่นา          
นายวันรพ พรหมจารีย์ ค่าพิกัด E = 411421  ค่าพิกัด N = ๑๗20488 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร   ยาว   350.๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.10 ม. หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่ง
ให้เรียบร้อย(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบประมาณ 100,000 
บาทโดยมี นายสมคิด ไชยชาญ ส.อบต. หมู่ที่ 7  และ นายสุวรรณ  แววดี      
ส.อบต. หมู่ที่ 4 เป็นผู้รับรอง  ตามที่ทางผู้น าชุมชนและชาวบ้านโนนยาง
หมู่ที่ 10 ได้ประชาคมหมู่บ้านมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลพระเสาร์ในการปรับปรุงถนนเส้นนี้นั้น  เพราะถนนเส้นนี้
นั้นบางส่วนยังเป็นถนนดินอยู่และหินคลุกที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบล
ได้ไปลงไว้นั้นก็ไม่ค่อยจะเหลือแล้ว เพราะในช่วงฤดูฝนนั้นได้ไหลเอาหิน
คลุกที่ลงไว้แล้วหายไปด้วย เลยท าให้ถนนเส้นดังกล่าวเกิดการขรุขระเป็น
หลุมเป็นบ่อเพ่ิมขึ้นอย่างมาก และในส่วนที่เป็นถนนดินนั้นก็เกิดน้ าท่วมขัง 
ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ท าให้เสียเวลาอย่างมากในการขนส่ง
อุปกรณ์ทางการเกษตรไม่สามารถใช้ได้อย่างสะดวกและในบางครั้งนั้นยัง
ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรเกิดกรตกหล่นเสียหายท า ให้ประชาชน
เดือดร้อนเป็นอย่างมาก ดิฉันจึงขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนตาม
โครงการด้วยค่ะ   

 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามท่ีท่านเปลี่ยน  ปู่พะบุญ         
ส.อบต. หมู่ที1่0 ได้เสนอมาแล้วนั้น ดิฉันขอมติรับรองมติในการจ่ายขาดเงิน
สะสมตามโครงการดังกล่าวจากที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต.  ล าดับต่อไปเป็นการเสนอ
โครงการที่ 23. โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ 10  
สายทางบ้านโนนยาง – โนนสะคราม งบประมาณ 200,000 บาท               
ขอเชิญท่าน ส.อบต. ชี้แจงค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

นายคงศักดิ์  วงกันยา  ส.อบต. หมู่ที่10 เสนอโครงการปรับปรุงถนนดิน 



ลงหินคลุก บ้านโนนยาง หมู่ที่ 10 สายทางบ้านโนนยาง-โนนสะคราม ช่วง
ที่นานางประไพ  ธรรมรักษ์ ถึง ช่วงที่นา นายล้วน  สุขฤทธิ์ ค่าพิกัด         
E = 411421  ค่าพิกัด N = ๑๗20488  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร  ยาว  660.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
1,980.00 ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบแปลนที่ 
อบต.ก าหนด) งบประมาณ 200,000 บาท โดยมี นางถาวร บุญเต็ม      
ส.อบต. หมู่ที่ 9  และ นายทองใสย์  นาระธรรม  ส.อบต. หมู่ที่ 7 เป็นผู้
รับรอง  ตามที่ทางผู้น าชุมชนและชาวบ้านโนนยางหมู่ที่ 10 ได้ประชาคม
หมู่บ้านมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากทางองค์การบริหารส่วนต าบล   
พระเสาร์ในการปรับปรุงถนนเส้นนี้นั้น เพราะถนนเกิดการช ารุดเสียหาย
อย่างหนักเกิดการเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างมากยิ่งเวลาฝนตกแล้วยังเกิดน้ า
ท่วมขังในบริเวณท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้การเดินทางในการใช้ถนนนั้นเกิด
ความล าบากอย่างมาก และยังเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านโนนยาง ใช้เป็น
เส้นทางในการท าการเกษตร ท าให้ไม่สามารถใช้ในการเดินทางได้สะดวก 
และในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนตกหล่นเสียหาย
เพราะถนนขรุขระมาก อีกทั้งยังเป็นอันตรายต่อการใช้รถใช้ถนนของ
ประชาชนในการสัญจรเพราะอาจเกิดอุบัติ เหตุได้ ท าให้ประชาชน
เดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนตาม
โครงการด้วยครับ   

 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามท่ีท่านคงศักดิ์  วงกันยา         
ส.อบต. หมู่ที1่0 ได้เสนอมาแล้วนั้น ดิฉันขอมติรับรองมติในการจ่ายขาดเงิน
สะสมตามโครงการดังกล่าวจากที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต.  ล าดับต่อไปเป็นการเสนอ
โครงการที่ 24. โครงการขุดลอกล ารางบ้านขาทรายหมู่ที ่4 งบประมาณ 
200,000 บาท ขอเชิญท่าน ส.อบต. ชี้แจงค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

นายสมศักดิ์  สุวรรณวงศ์ ส.อบต. หมู่ที4่ โครงการขุดลอกล ารางบ้านขาทรายหมู่
ที่ 4  ค่าพิกัด E =406426 ค่าพิกัด N = ๑721290  ขนาดก้นห้วยกว้าง 12   
เมตร  ก้นห้วยยาว70 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.40  ม. พร้อมป้ายชื่อโครงการ 1 แห่ง 
(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบประมาณ 200,000 บาท โดยมี           
นางเปลี่ยน ปู่พะบุญ  ส.อบต.หมู่ที่ 10 และนายถาวร  สิงห์สาย ส.อบต. หมู่ที่ 8 
เป็นผู้รับรอง ตามท่ีทางองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ ได้รับหนังสือความ
เดือดร้อนจากผู้น าชุมชน นั้น สาเหตุเนื่องจากร่องน้ า(ล าลาง) บ้านขาทราย หมู่ที่ 
4 ได้มีวัชพืชเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดการทับถมกันเป็นผลให้ร่องน้ า     
(ล าลาง)ตื้นเขินขึ้น ไม่สามารถที่จะกักเก็บน้ าได้ ท าให้ไม่มีน้ าที่จะพอใช้ในการ



อุปโภค – บริโภค ท าให้ประชาชนที่เลี้ยงสัตว์ หรือท่ีเคยใช้เป็นสถานที่จับสัตว์น้ า
มาเพ่ือประกอบอาหารได้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ท าให้เกิดน้ าในร่องน้ า(ล าลาง)
แห้ง ประชาชนเดือดร้อนไม่มีน้ าที่ต้องใช้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ โดยต้องไปใช้น้ าจากห้วยก๊ากว๊ากแทน ส่งผลให้ต้องเดินทางไกลและใช้
ระยะเวลาในการเดินทางนานขึ้น และยังมีผลท าให้ประชาชนในเขตอ าเภอพนม
ไพรเกิดความไม่พอใจที่ไปใช้น้ าร่วมกัน จึงมีความเดือดร้อนอย่างมาก อีกท้ัง
ในช่วงฤดูฝนน้ าหลากท าให้วัชพืชที่มีอยู่ไหลเข้าทุ่งนาท าให้ที่นาของประชนใน
พ้ืนที่เกิดความเสียหาย กระผมจึงขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการด้วยครับ 

 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามท่ีท่านสมศักดิ์  สุวรรณวงศ์         
ส.อบต. หมู่ที4่ ได้เสนอมาแล้วนั้น ดิฉันขอมติรับรองมติในการจ่ายขาดเงินสะสม
ตามโครงการดังกล่าวจากที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต.  ล าดับต่อไปเป็นการเสนอ
โครงการที่ 25. โครงการก าจัดวัชพืชหนองนกเอ้ียง งบประมาณ 100,000 บาท 
ขอเชิญท่าน ส.อบต. ชี้แจงค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

นายปรีชา  อุดมแก้ว ส .อบต. หมู่ที่6 โครงการก าจัดวัชพืชหนองนกเอ้ียง        
บ้านหัวดง หมู่ที่ 6  ค่าพิกัด  E = 410138  ค่าพิกัด  N = 1718230 ขนาด
ผิ วจราจรกว้ า ง   87.00 เมตร  ยาว  180.00  เมตร  พ้ืนที่ ด า เนินการ  
15,660.00  ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบประมาณ 100,000 
บาท โดยมี นางสวัสดิ์ อุ่นเอิบ  ส.อบต.หมู่ที่ 5 และนายบัวเรียน  ผลไม้ ส.อบต. 
หมู่ที่ 5 เป็นผู้รับรอง ตามที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ ได้รับหนังสือ
ความเดือดร้อนจากผู้น าชุมชน นั้น สาเหตุเนื่องจากหนองนกเอ้ียง บ้านหัวดง หมู่
ที่ 6 ได้มีวัชพืชปกคลุมในปริมาณที่หนาแน่นท าให้ไม่สามารถน าน้ าจากหนองนก
เอ้ียงมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ จึงมีความจ าเป็นที่จะก าจัดวัชพืช ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนในช่วงฤดูแล้งเนื่องจากสัตว์เช่น โค กระบือ ไม่มีแหล่งน้ าบริโภค 
ท าให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อน  กระผมจึงขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการด้วยครับ 

 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามท่ีท่านนายปรีชา  อุดมแก้ว 
ส.อบต. หมู่ที6่ ได้เสนอมาแล้วนั้น ดิฉันขอมติรับรองมติในการจ่ายขาดเงินสะสม
ตามโครงการดังกล่าวจากที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต.  ล าดับต่อไปเป็นการเสนอ
โครงการที่ 26. โครงการขุดลอกหนองนกเอ้ียง บ้านหัวดง หมู่ที่ 6 ขอเชิญท่าน    
ส.อบต. ชี้แจงค่ะ 



 
 
 

ที่ประชุม 
 

นายสมาน  ค าผาง ส.อบต. หมู่ที่6 ขุดลอกหนองนกเอ้ียง บ้านหัวดง หมู่ที่ 6     
ค่าพิกัด  E = 410134 ค่าพิกัด  N =  1718193  ขนาดกว้าง  19.00 เมตร 
ยาว 80.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.40  ม. พร้อมขนย้ายเกลี่ยตกแต่งคันขอบหนอง 
ให้เรียบร้อย(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด) งบประมาณ 100,000 บาท โดยมี 
นายก้านแก้ว ก้อนค า  ส.อบต.หมู่ที่ 2 และนายทองดาว  บุญเต็ม ส.อบต. หมู่ที่ 
9 เป็นผู้รับรอง ตามที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ ได้รับหนังสือความ
เดือดร้อนจากผู้น าชุมชน นั้น สาเหตุเนื่องจากหนองนกเอ้ียง บ้านหัวดง หมู่ที่ 6 มี
การทับถมของวัชพืชในปริมาณมากท าให้เกิดการทับถมของโคลนเป็นเวลานานท า
ให้หนองนกเอ้ียงเกิดการตื้นเขินและมิได้มีการบ ารุงรักษาเป็นเวลานานท าให้เกิด
ความเดือดร้อนส าหรับประชาชนบ้านหัวดง หมู่6 และหมู่ 9 ในช่วงฤดูแล้ง 
เนื่องจาก หนองนกเอ้ียงไม่สามารถกักเก็บน้ าในปริมาณที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะด าเนินการขุดลอก  กระผมจึง
ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านให้ความเห็นชอบในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมตาม
โครงการด้วยครับ 

 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามท่ีท่านนายปรีชา  อุดมแก้ว 
ส.อบต. หมู่ที6่ ได้เสนอมาแล้วนั้น ดิฉันขอมติรับรองมติในการจ่ายขาดเงินสะสม
ตามโครงการดังกล่าวจากที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามที่ ส.อบต. ได้แจ้งความ

เดือดร้อนจากประชาชนและผู้น าหมู่บ้านในต าบลพระเสาร์ ปรากฏว่ามีจ านวน    
26 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการความเดือดร้อนเป็นเวลายาวนานมาหลายปี ซึ่งทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้เท่าที่ควร ซึ่งหากรองบประมาณประจ าปีก็ยังเกิดปัญหา 
เนื่องจาก การจัดสรรงบประมาณในการจัดท าข้อบัญญัติ ในแต่ละปีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นของประชาชน ดังนั้น จึงต้องหารือ
มายังท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ ให้จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ 2560 เพ่ือช่วยลดภาระปัญหาแก่ประชาชนได้หรือไม่ เพราะ
เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่เกิดความแห้งแล้งมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ขอให้ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ได้ชี้แจงเงินสะสมปี 2559 มีจ านวนเท่าไหร่
และสามารถน ามาจ่ายขาดเงินสะสมได้หรือไม่ 

 
 

ที่ประชุม นายอรุณรัชช์  พรมนอก  ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลพระเสาร์  ตามที่ได้ตรวจสอบจาก ผู้อ านวยการกองคลัง ได้แจ้งยอดเงิน
สะสมตามงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2559 ซึ่งมียอดเงิน



สะสมเป็นเงิน 11,598,231.03 บาท ซึ่งเป็นยอดเงินที่สามารถน ามาจ่ายขาด
เงินสะสมได้ หากท่าน ส.อบต. เห็นสมควรที่จะพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป ซึ่งต้องให้ทางสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพระเสาร์อนุมัติงบประมาณ ตามโครงการที่ทุกท่าน ได้ชี้แจงถึง
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หากทาง ส.อบต. ต้องการจะจ่ายขาดเงิน
สะสมขอให้ท่านประธานสภา ขอมติการจ่ายขาดเงินสะสมให้ตามโครงการด้วย
ครับ 

 

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ตามที่ท่านอรุณรัชช์  พรมนอก 
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ ได้ชี้แจงว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์มีเงินสะสมเพียงพอที่จะจ่ายขาดเงินสะสม 
จ านวน 26 โครงการ เป็นเงิน 3,100,000 บาท ประจ าปีงบประมาณ 2560 
นั้น ดิฉันขอมติรับรองมติในการจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการดังกล่าวจากที่
ประชุมด้วยการยกมือด้วย 

 

ที่ประชุม 
 

มีมติรับรอง 19 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 อ่ืนๆ          
               

ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่าน
ใดที่จะเสนอในเรื่องอ่ืนๆบ้างอีกหรือไม่ ถ้ามีขอให้มือยกมือขึ้นด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุม 
 

ไม่มี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ประธานสภา อบต. ถ้าไม่มีแล้ววันนี้เราก็ได้ประชุมกัน

มาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว ดิฉันในฐานะประธานสภาฯต้องขอขอบคุณท่าน



ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.และสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วม
ประชุมในครั้งนี้ ดิฉันขอปิดการประชุมค่ะ 

 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
       
      ลงชื่อ..................................................  ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
         ( นางยุพิน  พวงพันธ์ ) 
      เลขานุการสภา อบต.พระเสาร์ 
 
คณะกรรมการสามัญประจ าสภาได้ตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  3   
ประจ าปี  ๒560   แล้วเมื่อวันที่      เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒560  
 

ลงชื่อ..................................................  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
       ( นายสุวรรณ  แววดี ) 
 

ลงชื่อ..................................................  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
       ( นายถาวร  สิงห์สาย ) 
 

ลงชื่อ..................................................  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
      ( นายทองใสย์  นาระธรรม ) 

     
       ลงชื่อ...................................................  ผู้รับรองรายงานการประชุม   
    ( นางจินห์จุฑา  สีตะโกเพชร ) 
    ประธานสภา อบต.พระเสาร์ 

 


